

ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2563

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. กล่าวถึงความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกไปใช้สิทธิและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญ โดย กกต. ได้มีการประสานไปยังจังหวัดขอให้ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้เราจะเพิ่มหน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาที่จะมาใช้สิทธิอีกด้วย เช่น บ้านเลขที่นี้ถึงเท่านี้ หรือกลุ่มนี้มาใช้สิทธิช่วงเวลา 08.00-09.00 น. อีกกลุ่มก็มาใช้สิทธิอีกเวลาหนึ่ง เพื่อลดความแออัดซึ่งเป็นการขอความร่วมมือ หากไม่สะดวกสามารถมาใช้สิทธิเวลาใดก็ได้ เราบังคับไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ การเลือกตั้งแบบ new normal ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกจากพกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย และเมื่อมาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมี การตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการและคอยอำนวยความสะดวกด้วย ส่วนคนที่มีอุณหภูมิสูง ทาง กกต.ได้จัดหาพิเศษแยกไว้สำหรับลงคะแนนให้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่า กกต. เรามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง	8
2	มติชนออนไลน์ INN News ออนไลน์ แนวหน้าออนไลน์ MCOT News ออนไลน์ เนชั่นออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์	นายอิทธิพร บุญประคอง ปธ.กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า มีขั้นตอนการดำเนินการและกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง ตามกฎหมายใหม่โดยมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 6 คน และมีผู้ช่วยท่านละ 1 คน จะลงพื้นที่ดูแลติดตามสอดส่องการกระทำทุจริต พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว สำหรับกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้งนั้น นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้มีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. รายหนึ่ง ให้ข้อมูลต่อ กกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ได้เผยแพร่ละคร ซึ่งมีผู้สมัครร่วมแสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ทาง กกต. ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้แจ้งมายัง กกต. ว่ามิได้มีการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ทางสำนักงาน กกต. กำลังพิจารณาว่าควรจะรับคำร้องไว้	9 10 11 12 13 14

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
		<p>หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่รับคำร้องก็ต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่พิจารณาอีกครั้ง</p> <p>พร้อมกันนี้ นายอิทธิพร กล่าวเชิญชวนประชาชนหากท่านใดมีเบาะแส พบการกระทำการทุจริตเลือกตั้ง ให้ช่วยแจ้งต่อสำนักงาน กกต.กลาง หรือ กกต.พื้นที่ โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนอย่างยิ่ง</p> <p>นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์โดยเป็นในลักษณะทยอยแจกเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวังอย่างไกรก็ตาม ยืนยันว่ามีพร้อมจากการที่จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ตนได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้น ขณะนี้ถือว่า มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน</p>	

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เชียงใหม่ News ออนไลน์	ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)	15
2	PPTV ออนไลน์	ตำรวจสมุทรปราการเตรียมพร้อมรับมือเลือกตั้งซ่อม 9 ส.ค.63	16
3	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'เพื่อไทย' ย้ำเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ต้องเก็บข้อมูลทุจริตเพื่อความบริสุทธิ์	17
4	New18 ออนไลน์	"สุดารัตน์" ย้ำ ลต.ซ่อมปากน้ำสื่อสารผู้มีอำนาจต้องการเปลี่ยนแปลง	19
5	New18 ออนไลน์	"สุดารัตน์" วอนประชาชนจับตาโง่งเลือกตั้งปากน้ำ	20
6	ไทยรัฐออนไลน์	เจ็ทน้อย หาเสียง ช่วย "สลิลทิพย์" ยัน ไม่เคยคิดเป็น "งูเห่า" ย้ายข้างแน่	21
7	มติชนออนไลน์	"ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท." แจง คำปราศรัย "หญิงน้อย" ไม่เกี่ยว "ก้าวไกล"	23
8	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ำ	24
9	ไทยโพสต์ออนไลน์	9 สิงหาเลือกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'สมพงษ์' มั่นใจผู้รักประชาธิปไตยทะเลาะแฉให้ผู้สมัครจากเพื่อไทย	25
10	แนวหน้าออนไลน์	หน.เพื่อไทย มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ำสมศักดิ์ศรี ขอ 'กกต.'ทำงานเต็มที่	26

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
11	มติชนออนไลน์	ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อำนาจ’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จี้ กกต. จับตาเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ	27
12	ไทยรัฐออนไลน์	"เสรีพิศุทธ์" อ้อน เลือกตั้งซ่อมปากน้ำ บอกก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง	28
13	ผู้จัดการออนไลน์	"เสรีรวมไทย" ลุยขอแต้มให้ "มานะ" เลือกซ่อมปากน้ำ ชูก้าวแรกการเปลี่ยนแปลง	29
14	แนวหน้าออนไลน์	เสรีรวมไทย อ้อนขอแต้มสมุทรปราการ ให้ 'มานะ' เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง	30
15	INNNews ออนไลน์	"เสรีพิศุทธ์" ช่วยหาเสียงลด.ซ่อมเตื่อนรบ.อย่าฝืนกระแส	31
16	มติชนออนไลน์	'ปิยบุตร' ชงโละบทเฉพาะกาลม.279-ม.272 เรื่องส.ว. ชี้ ทำไปพร้อมตั้ง ส.ส.ร. ได้เลย	32
17	ข่าวสดออนไลน์	ปิยบุตร ชงแก้มาตราสำคัญ ใน รธน.-บทเฉพาะกาล ลดความร้อนแรงมือบ	34
18	ไทยโพสต์ออนไลน์	ลูก ดร.ป่วย นำทัพล่า 5 หมื่นรายซื้อร้อยรัฐธรรมนุญ ล้างมรดก คสช.	36
19	ไทยรัฐออนไลน์	อนุดิษฐ์ ชัด "บิกตู" เดินสายซื้อเวลา แก้อรณ.ชี้ ยิ่งถ่วงมือบยิ่งจุดติด	38
20	BrightToday ออนไลน์	สมชัย แนะนำ 5 วิธีทางออก แก้อรัฐธรรมนูญ ทำง่ายไม่ยุ่งยาก	39
21	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	"เฉลิม"! ชง 3 ข้อ ทางออกประเทศนำ รธน.40 มาใช้ยุบสภาเลือกตั้งใน 60 วัน	40
22	สยามรัฐออนไลน์	"เฉลิม" ชง3ทางออกให้ประเทศ ใช้ "รธน.ปี40- นายกฯ ยุบสภา"	42
23	บ้านเมืองออนไลน์	"พรรคภูมิใจไทย" อบรมปลูกกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1	44

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	4 พรรคใหญ่ เปิดศึกผู้ว่าฯ กทม. CEO คนตั้ง-บักสีกาก็ ปะทะนักเลือกตั้ง	45
2	ข่าวสดออนไลน์	Footnote: เลือกตั้งซ่อมปากน้ำร้อนแรง เป้าหมายคือโค่น "อัสวเหม"	48
3	ข่าวสดออนไลน์	วิเคราะห์การเมือง - เลือกตั้ง ปากน้ำ ยุทธศาสตร์ อนาคตใหม่ ก้าวไกล ก้าวหน้า	49
4	แนวหน้าออนไลน์	บุคคลแนวหน้า...มือปราบ	50
5	มติชนออนไลน์	คำขานรับในเรื่องแก้อรัฐธรรมนูญ คำขานรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา	52

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ อำเภอบางเสาธง



วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ นายปฐมพงศ์ โพธิ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายวรวรรณ ปานเงิน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ อำเภอบางปะ



วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายสมยศ อักษร พันตรีปิยชาติ รุจิระชุนท์ ผู้ตรวจการ นายสมเดช เกตุอุดม ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะ อำเภอบางปะ จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี



วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศ.สันตต์ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมหารือ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นางสาวพัชรี ผึ้งผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวอ้างอิง

MATICHON ONLINE

กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งสมุทรรปราการ เขต 5 จัดคูหาพิเศษแยกเฉพาะให้คนตัวร้อน
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.49 น.



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รุณมา เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกไปใช้สิทธิและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญโดยกกต. ได้มีการประสานไปยังจังหวัดขอให้ประชาสัมพันธ์ นอกจากเราจะเพิ่มหน่วยเลือกตั้งแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาที่จะมาใช้สิทธิอีกด้วย ยกตัวอย่างบ้านเลขที่นี้ถึงเท่านี้ หรือกลุ่มนี้มาใช้สิทธิช่วงเวลา 08.00-09.00 น. อีกกลุ่มก็มาใช้สิทธิอีกเวลาหนึ่ง เพื่อลดความแออัด ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือ หากไม่สะดวกสามารถมาใช้สิทธิเวลาใดก็ได้ เราบังคับไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ การเลือกตั้งแบบ new normal ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกจากพกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย และเมื่อมาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการและคอยอำนวยความสะดวกด้วย ส่วนคนที่มีอุณหภูมิสูง ทาง กกต. ได้จัดคูหาพิเศษแยกไว้สำหรับลงคะแนนให้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ยืนยันว่ากกต. เรามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันที่ 8 สิงหาคม ช่วงเช้านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง(หลังเก่า) อ.บางเสาธง จ. สมุทรรปราการ และช่วงบ่ายที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ อ.บางป่อ จ. สมุทรรปราการ

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297653

MATICHON ONLINE

ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 - 12:12 น.



ประธาน กกต. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ

เวลา 09.30 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมส่งมอบ ตรวจจับ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง และจากนั้นเวลา 13.00 น. นายอิทธิพร จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและส่งมอบ ตรวจจับ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งฯ ที่ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแห่งที่ 2

ซึ่งวันพรุ่งนี้ (วันที่ 9 สิงหาคม 2563) ทางกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สส.จากพรรคพลังประชาชน ถูกใบเหลือง เนื่องจากคนสนิทมอบเงินช่วยเหลือในงานศพ

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 351 หน่วย มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 178,555 คน จากทั้งหมด 2 อำเภอ คือ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง กับอีก 2 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางพลี คือ ตำบลราชาเทวะ และตำบลหนองปรือ มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 4 คน คือ เบอร์ 1. นายมานะ บุญนาท พรรคเสรีรวมไทย , เบอร์ 2. นายอิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล, เบอร์ 3 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย, เบอร์ 4 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชาชน และเบอร์ 5 นายวรวิทย์ ทิมเมือง พรรคการเมือง

นายอิทธิพรเปิดเผยว่า สำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตครั้งนี้ เป็นมาตรการที่ใช้มาโดยตลอด ที่มีผู้ตรวจการ 6 ท่าน พร้อมผู้ช่วยท่านละ 1 คน ขณะเดียวกันก็ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็วอีก 3 ชุด ที่ลาดตระเวนตามจุดต่าง ๆ ซึ่งหาประชาชนมีข้อมูลหรือพยานหลักฐาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ กกต. ได้ทันที

และครั้งนี้ มีหน่วยลงคะแนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการลดความแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งทางผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบในจดหมายที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งให้ถึงบ้าน ว่ามีสิทธิลงคะแนนที่หน่วยไหน นอกจากนี้ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งยังผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในหน่วยเลือกตั้ง

ส่วนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนผ่าน กกต. เข้ามา 2 เรื่อง คือ เรื่องที่สถานีโทรทัศน์บางช่อง นำละครที่ทางผู้สมัครรายหนึ่งแสดงในเรื่องดังกล่าวไปออกอากาศ ซึ่งอาจให้เกิดความได้เปรียบ หรือ เสียเปรียบ จึงมีการดำเนินการให้สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าว งดออกอากาศจนกว่าการเลือกตั้งจะสิ้นสุด และการที่มีผู้สมัครแจ้งผ่าน กกต. ว่า มีการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง อยู่ระหว่างพิจารณาว่าเป็นคำร้องหรือไม่

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2298830

ปร.กท.พร้อมลด.ซ่อมปากน้ำปบร้องเรียนทุจริต2เรื่อง
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55 น.



นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยม การส่งมอบ- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ว่า กทต. มีความพร้อม ทั้ง บุคลากร และอุปกรณ์ อย่างเต็มที่ มีการควบคุมการแจกอุปกรณ์อย่างเข้มงวด แต่ยอมรับมีความแตกต่างจากครั้งก่อนๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงมีการกำหนดสถานที่แจกอุปกรณ์ เป็นกลุ่มย่อย พร้อมเชิญชวนชาวเขต 5 สมุทรปราการ ออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆ และก่อนออกไปใช้สิทธิ์ ให้ตรวจสอบเอกสารแจ้งเจ้าบ้านก่อน เพื่อความ สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปยังหน่วยลงคะแนน เพราะ กทต. มีการเพิ่มหน่วยลงคะแนน เพื่อลดความแออัดด้วย ทั้งนี้ ประธาน กทต. ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งซ่อมอย่างเป็นทางการแล้ว 2 เรื่อง พร้อมฝากถึงประชาชน ว่าหากพบข้อมูล หรือเบาะแส รวมถึงพยานหลักฐาน การทุจริต ขอให้แจ้ง กทต. ทันที เพื่อจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษต่อไป

อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_741698/

ประธานกกต.ยันพร้อมเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต5 แฉมี2เรื่องร้องเรียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.08 น.



เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณที่ทำการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจเยี่ยมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกตั้งครั้งนี้ และสังเกตการณ์เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมทั้งตะล่งพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า มีขั้นตอนการดำเนินการและกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง ตามกฎหมายใหม่โดยมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 6 คนและมีผู้ช่วยท่านละ 1 คน จะลงพื้นที่ดูแลติดตามสอดส่องการกระทำทุจริต พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของกกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว

ต่อข้อถามกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้มีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.รายหนึ่ง ให้ข้อมูลต่อกกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ละครซึ่งมีผู้สมัคร ร่วมแสดง ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ทางกกต. ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. ได้แจ้ง มายังกกต. ว่ามิได้มีการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ทางสำนักงานกกต.กำลังพิจารณาว่าควรจะรับคำร้องไว้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องก็ต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง

พร้อมกันนี้ นายอิทธิพร กล่าวเชิญชวนประชาชนหากท่านใดมีเบาะแส พบการกระทำการทุจริตเลือกตั้ง ให้ช่วยแจ้งต่อสำนักงานกกต.กลางหรือ กกต.พื้นที่ โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนอย่างยิ่ง

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ โดยเป็นในลักษณะทยอยแจกเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามีพร้อมจากการที่จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ตนได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์วานนี้ (7สิงหาคม) เจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้น ขณะนี้ถือว่า มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/510465>



ประธานกท.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5
วันที่ 8 สิงหาคม 2563

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่จ.สมุทรปราการ ตรวจความพร้อมการจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 สมุทรปราการ ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ พร้อมระดมชี้ขั้นตอนการดำเนินการและกลไกติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ โดยมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สอดส่องการกระทำทุจริต พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วของกกต. ร่วมหาข่าว ส่วนเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งมี 2 เรื่อง คือ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งร่วมแสดงในละคร ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และกรณีมีการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้หรือไม่

อ้างอิง: <https://news1005.mcot.net/view/5f2e44dae3f8e40aef475e27>

ประธาน กกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 วันที่ 8 สิงหาคม 2563



ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยมการรับอุปกรณ์ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 เผยมีเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง สั่งสถานีโทรทัศน์งดออกอากาศละคร ที่ผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งแสดงอยู่ จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ส.ค.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วย นายปฐมพงค์ โปธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การส่งมอบ-ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ห้องประชุม อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิพร กล่าวว่า จะใช้กลไกการตรวจสอบติดตามการทุจริตตามกฎหมายใหม่ ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเราตั้งไว้ 6 ท่าน พร้อมผู้ช่วยอีกท่านละ 1 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะลงพื้นที่ว่ามี การทุจริตหรือไม่ ขณะเดียวกัน มีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต ที่ตั้งมาจำนวน 3 ชุด ในการลาดตระเวนหาข่าวว่ามี การทุจริตหรือไม่ หากมีประชาชนท่านใด มีข้อมูลเบาะแสการทุจริตให้แจ้งมาที่ กกต.ได้ หากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของ กกต. ส่วนการรับอุปกรณ์การเลือกตั้งในวันนี้ ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็จะแจกอุปกรณ์เป็นกลุ่มใหญ่ แต่รอบนี้เป็น การหลีกเลี่ยงความแออัดจึงใช้วิธีทยอยแจกอุปกรณ์ สำหรับ กรรมการประจำหน่วยมีการอบรม อย่างเข้มแข็ง ในวันที่ 5-7 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้งต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ส่วนการร้องเรียน ในขณะนี้ มีเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการจำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือผู้สมัครท่านหนึ่ง ให้ข้อมูลว่ามี สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องหนึ่ง นำละครที่มีผู้สมัครท่านหนึ่งไปออกอากาศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ กกต.จึงได้ สั่งให้สถานีโทรทัศน์นั้นหยุดออกอากาศจนกว่าการเลือกตั้งสิ้นสุดลง เรื่องที่ 2 มีผู้สมัครแจ้งให้ทราบว่ามี การนำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ อาจจะเข้าข่ายความผิด ซึ่งทั้งสองกรณี กกต.จะรับคำร้อง หรือไม่นั้น มีกระบวนการพิจารณา หากรับคำร้อง จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวน แต่ถ้าไม่รับก็ให้ กกต.ชุดใหญ่เป็นผู้พิจารณา ด้านนายปฐมพงค์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นแบบ New Normal ตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 โดย ในหน่วยเลือกตั้ง จะมีทั้งหมด 4 คูหา ซึ่ง 1 ใน 4 คูหา จะเป็นเหมือนคูหาพิเศษ โดยก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งจะมี อสม.เป็นคนคัดกรอง ถ้าตรวจวัดแล้วอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ก็จะทำให้ใช้คูหาพิเศษ จากนั้นได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสู่ระบบทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด ได้มีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งให้มากขึ้น จากผู้มีสิทธิที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วย 800 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง เหลือเพียง 600 คนต่อหน่วยเท่านั้น

อ้างอิง: <https://www.nationtv.tv/main/content/378789269/>

กกต. พร้อมจัด ลต.ซ่อม เขต5 ปากน้ำ พบมีร้องทุจริต 2 เรื่อง
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.52 น.



"ประธานกกต."ลงพื้นที่สมุทรปราการ ยันพร้อมจัดเลือกตั้งซ่อมเขต 5 เผยมีเรื่องร้องเรียนแล้ว 2 เรื่อง

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่บริเวณที่ทำการ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจเยี่ยมการรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันเลือกตั้ง ส.ส. จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.นี้ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่ อ.บางเสาธง อ.บางป่อ และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า มีขั้นตอนการดำเนินการและกลไกในการติดตามตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่โดยมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจำนวน 6 คนและมีผู้ช่วยท่านละ 1 คน จะลงพื้นที่ดูแลติดตามสอดส่องการกระทำทุจริต พร้อมทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต. 3 ชุดร่วมหาข่าว ส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้งขณะนี้มีการร้องเรียน 2 เรื่อง คือ 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายหนึ่ง ให้ข้อมูลต่อกกต.ว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ ได้เผยแพร่ละครซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งร่วมแสดง ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนั้น ทางกกต. ได้มีหนังสือแจ้งและระงับการออกอากาศไปแล้ว 2.ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายหนึ่งได้แจ้งมายังกกต.ว่า มีได้มีการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไปเผยแพร่ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ทางสำนักงาน กกต.กำลังพิจารณาว่าควรจะรับคำร้องไว้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องก็ต้องส่งต่อให้ กกต.ชุดใหญ่ พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนหากท่านใดมีเบาะแส พบการกระทำการทุจริตเลือกตั้ง ให้ช่วยแจ้งต่อสำนักงานกกต.กลางหรือกกต.พื้นที่ โดยเฉพาะหากมีพยานหลักฐานก็จะเป็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนไต่สวนอย่างยิ่ง

นายอิทธิพร กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ได้มีการแจกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์โดยเป็นในลักษณะทยอยแจกเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 จึงยังต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตามยืนยันว่ามีความพร้อมจากการที่จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5-7 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ตนได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์วานนี้เจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือร้น ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และคน

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/788876>

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชียงู ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษา คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู้สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารงานตำแหน่งอำนาจการฯ รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เขตหลักสี่

“บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศโดยรวม ถือเป็นข้าราชการหรือบุคคลคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งเป็นส่วนราชการคุณภาพอันดับแรก ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ และเสริมสร้างสัมพันธ์ไมตรีทางการทูตอันดีงามระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลก ซึ่งเป็นมิตรประเทศของประเทศไทยในทุกๆ มิติ อันจะก่อให้เกิดความสง่างามและความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ และชนต่างชาติที่รักประเทศไทย จึงถือเป็นความโชคดีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ข้าต่างพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์ สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ผลลัพธ์ดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่า เป็นความสำเร็จและเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พึงจะได้รับ ยิ่งความภาคภูมิใจที่มีเกิดขึ้นให้กับองค์กร บุคลากรในสังกัด และประชาชนชาวไทยโดยทั่วทุกคน”

อ้างอิง: <https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1424006/>

ตำรวจสมุทรปราการเตรียมพร้อมรับมือเลือกตั้งซ่อม 9 ส.ค.63

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13:01น.



ตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ พรรคการเมืองลงพื้นที่หาเสียงคึกคัก

วันนี้ 7 ส.ค. 2563 พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวตำรวจอาสาสมัคร 525 นาย รถ 46 คัน รถจักรยานยนต์ 150 คัน ออกกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันที่ 6 -12 ส.ค. 2563 ทั้งนี้เนื่องมาจากคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ระดมกำลังช่วง 7 วันในการกวาดล้างปราบปรามเหตุอาชญากรรม โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด แหล่งอบายมุข ยาเสพติด คดีค้างเก่า

สำหรับจ.สมุทรปราการ ในวันที่ 9 ส.ค.นี้ จะมีเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ด้วยตำรวจได้เตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่เลือกตั้งซ่อม มีการสืบสวนหาข่าว พร้อมรับการประสานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้มีเบาะแสแจ้งข้อมูล

ส่วนการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 5 มีอย่างต่อเนื่อง โดยพรรคเพื่อไทยนำ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม รัฐภูมิ อดีตดารานักแสดง ลงพื้นที่ตลาดเตี้ยกุ่มฮวด อำเภอบางบ่อ ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 หาเสียง

ส่วนพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ. เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคฯ เดินทางมาช่วย นายมานะ บุญนาค ผู้สมัครหมายเลข 1 หาเสียง โดยบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ไม่ได้นัดหมาย บังเอิญมาหาเสียงที่เดียวกัน และในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เขต 5 จ.สมุทรปราการนี้ นอกจาก นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 และ นายมานะ บุญนาค หมายเลข 1 แล้ว ยังมีผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล คือ นายอิศราวุธ ณ น่าน เบอร์ 2 และ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 4 ที่จะมาขั้วเคียวในศึกเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้

อ้างอิง: <https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/130882>

'เพื่อไทย' ย้ำเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ต้องเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อความบริสุทธิ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2563



"เพื่อไทย" ย้ำเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ทุกคะแนนมีค่ามีความหมาย ทุกเสียงโหวต จะช่วยสั่งสอนให้ผู้มีอำนาจลงจากเวที แนะประชาชนเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์

พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเน้น การขึ้นรถปราศรัย เพื่อขอคะแนนกับพี่น้องประชาชน รวมถึงสื่อสารให้เห็น ถึงความสำคัญในการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง หลังจากผู้มีอำนาจได้รับโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน มานานหลายปี โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย ส.ส. และอดีต ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยช่วยเดินสายขอคะแนนเสียง อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ยายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายวัน อยู่บำรุง นายอนุสรณ์ ปั่นทอง นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร นายภณณัฐ ศรีอินทร์สุทธิ นายสุรสาธ ผาสุข นายสหรัฐ กุลศรี นางนฤมล ธารดำรง

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นรถแห่ปราศรัย โดยกล่าวให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน รวมถึงพ่อค้าแม่ขาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ ยอดขายตกต่ำมาตลอดหลายปี ขณะที่การใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลของรัฐบาล ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีกินดีได้ วันนี้พรรคเพื่อไทยจึงมากราบขอคะแนน ขอโอกาสเข้าไป เป็นปากเป็นเสียง ซึ่งทุกคะแนนของประชาชน จะเป็นคะแนนที่มีค่ามีความหมาย เป็นคะแนนที่สื่อสารไปถึง ผู้มีอำนาจ เป็นคะแนนที่บ่งบอกว่าสังคมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ประชาชนไม่ต้องการเห็นการ บริหารราชการแผ่นดินเช่นนี้อีกต่อไป

ด้านนายพงศ์เทพ ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการช่วยกัน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม หากพบเห็นการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขอให้ ช่วยกันรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะ เป็นภาพถ่าย หรือภาพวิดีโอ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บข้อมูล บุคคลที่ซื้อเสียงซึ่งจะมีรางวัลนำจับ ตั้งแต่ 1 แสนบาทจนถึง 1 ล้านบาท

ด้านนางสลิลทิพย์ ขออาสาเข้าไปสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้ว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีความทุกข์อย่างไร โดยเฉพาะสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการจะต้องได้รับการแก้ไข

ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ มานานถึง 6 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้สั่งสอน ให้พลเอกประยุทธ์ได้ลงจากเวทีอำนาจ ขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม มีบุคลากร ที่เป็นมืออาชีพเข้าไปทำงานพร้อมเข้าไปบริหารประเทศ โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทย เคย ดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเป็นนโยบายที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจน เป็นนโยบายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ พรรคเพื่อไทยจึงขออาสา เข้าไปทำหน้าที่โดยในวันที่ 9 สิงหาคม ขอให้พี่น้องทุกหัวใจ ประชาธิปไตย เข้าไปสั่งสอน ให้ผู้นำลงจากอำนาจ

อ้างอิง: <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892778>

"สุดารัตน์" ย้ำ ลต.ซ่อมปากน้ำสื่อสารผู้มีอำนาจต้องการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 น.



"คุณหญิงสุดารัตน์" ย้ำเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ทุกคะแนนมีความหมาย สื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และประชาชนเก็บข้อมูลทุจริต เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. พรรคเพื่อไทย (พท.) ลงพื้นที่ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเน้นการขึ้นรถปราศรัย เพื่อขอคะแนนกับพี่น้องประชาชน รวมถึงสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง หลังจาก ผู้มีอำนาจได้รับโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดิน มานานหลายปี โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทย ส.ส. และอดีตส.ส. ของพรรคเพื่อไทยช่วยเดินสายขอคะแนนเสียง อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค นายวัน อยู่บำรุง นายอนุสรณ์ ปั่นทอง นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร นายภณณัฐ ศรีอินทร์สุทธิ นายสุรสาธ ฝาสุข นายสหรัฐ กุลศรี

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นรถแห่ปราศรัยกล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยจึงมากราบขอคะแนน ขอโอกาสเข้าไปเป็นปากเป็นเสียง ซึ่งทุกคะแนนของประชาชน จะเป็นคะแนนที่มีความหมาย เป็นคะแนนที่สื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจ เป็นคะแนนที่บ่งบอกว่าสังคมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ประชาชนไม่ต้องการเห็น การบริหารราชการแผ่นดินเช่นนี้อีกต่อไป

ด้านนายพงศ์เทพ ขอให้พี่น้องชาวสมุทรปราการช่วยกัน ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากพบเห็นการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขอให้ ช่วยกันรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะ เป็นภาพถ่าย หรือภาพวิดีโอ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บข้อมูล บุคคลที่ซื้อเสียงซึ่งจะมีรางวัลนำจับ ตั้งแต่ 1 แสนบาทจนถึง 1 ล้านบาท

ด้านนางสลิลทิพย์ ขออาสาเข้าไปสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้รับรู้ว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีความทุกข์อย่างไร โดยเฉพาะสภาพปัญหาต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการจะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้ให้โอกาสกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ มานานถึง 6 ปี การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้สั่งสอน ให้พลเอกประยุทธ์ได้ลงจากเวทีอำนาจ ขณะเดียวกันได้ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม มีบุคลากร ที่เป็นมืออาชีพเข้าไปทำงานพร้อมเข้าไปบริหารประเทศ โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทย เคย ดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเป็นนโยบายที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจน เป็นนโยบายที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ พรรคเพื่อไทยจึงขออาสา เข้าไปทำหน้าที่โดยในวันที่ 9 ส.ค. ขอให้พี่น้องทุกหัวใจ ประชาธิปไตย เข้าไปสั่งสอน ให้ผู้นำลงจากอำนาจ

อ้างอิง: <https://www.newtv.co.th/news/62077>

"สุดารัตน์" วอนประชาชนจับตาโงเลือกตั้งปากน้ำ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.



"คุณหญิงสุดารัตน์" เผยลงพื้นที่หาเสียงสมุทรปราการ ประชาชนบ่นเศรษฐกิจแย่มากจนสุดจะทน อยากเปลี่ยนเอาคนทำงานเป็นมาแก้ไขปัญหา วอนจับตาโงเลือกตั้งปากน้ำแจ้งข้อมูลมาที่ พท.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า หน้อยได้ไปเดินตลาดเดี่ยวก๊วยฮวดพร้อมกันคุณฟิล์ม รัฐภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องชาวสมุทรปราการ ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเพื่อไปขอคะแนนให้คุณสลิทธิย์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 3 ของเพื่อไทย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ด้วย หน้อยขอกราบขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น ทั้งที่หน้อยตั้งใจไปให้กำลังใจพี่น้องพ่อค้าแม่ขาย แต่กลับได้รับกำลังใจจากพี่น้องแทน ทุกคนบอกให้คุณสลิทธิย์ และหน้อย สู้ๆ เอาชนะให้ได้ ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า เศรษฐกิจแย่มากๆ กำลังซื้อหดหาย ส่วนพนักงานบริษัทและโรงงานหลายคนบอกว่า เริ่มถูกลดเวลาทำงานกะทบรายได้แล้ว หลากๆ คนบอกหน้อยว่า สุดจะทนกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ อยากจะเปลี่ยน เอาคนทำงานเป็นมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญ แม้ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่เป็นการเลือกตั้งในช่วงที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งเรื่องปากท้องและความยุติธรรม รวมถึงวิกฤติศรัทธาในเรื่องการเมือง ดังนั้น การเลือกนางสลิทธิย์เป็นตัวแทน แม้จะไม่สามารถทำให้พรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะแสดงพลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกับเยาวชนนิสิตนักศึกษาว่า ประชาชนไม่เอารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นอีกต่อไปแล้ว ที่สำคัญคือ เรากำลังสู้กับเผด็จการแปลงร่าง วันนี้ถ้าต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนในการแสดงออกแทนประชาชนทั้งประเทศว่า ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาคนที่ทำให้เรายากจน ไม่เอาคนที่บริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้น

สำหรับคุณสลิทธิย์ เธอเป็นลูกหลานชาวสมุทรปราการ และเป็น อดีต ส.ส. 3 สมัย ที่สำคัญคือ เธอยืนหยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย แม้ในห้วงที่ถูกรัฐประหาร จะถูกอำนาจรัฐและเงินกดทับ แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างคุณสลิทธิย์ ไม่ยอมทรยศต่อประชาชน ไม่ยอมเปลี่ยนขั้ว ย้ายข้าง ต่างจากบางคน ที่ย้ายพรรคทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย ทั้งพี่น้องสมุทรปราการ จึงยืนยันได้ว่า คุณสลิทธิย์ไม่มีทางเปลี่ยนข้าง ย้ายขั้วเป็นงูเห่าไปสนับสนุนรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน สุดท้าย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการ จับตาดูการเลือกตั้งครั้งนี้อย่ากระพริบตาว่า จะมีการโงการเลือกตั้งหรือไม่ วันนี้พรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อ "ปราบโงเลือกตั้งสมุทรปราการ" เพื่อทั้ง 351 หน่วย อย่าให้คนขี้โงได้ใจ หากมีเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ส่งมาได้ที่เพจพรรคเพื่อไทย หรือเฟซบุ๊ก Sudarat ก็ได้ค่ะ มาร่วมประสานเสียง แสดงพลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะคะ

อ้างอิง: <https://www.newtv.co.th/news/62039>

เจ้าหน้าที่ หาดเสียง ช่วย "สลิลทิพย์" ยัน ไม่เคยคิดเป็น "งูเห่า" ย้ายข้างแน่
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 18.12 น.



คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก หาดเสียงช่วย "สลิลทิพย์" เลือกตั้ง
ซ่อมปากน้ำ เขต 5 ย้ำ ยึดมั่นอุดมการณ์ ไม่ยอมเป็นงูเห่า เปลี่ยนขั้วย้ายข้าง ทั้งฝ่ายประชาธิปไตย

วันที่ 7 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิง
สุดารัตน์ เกตุราพันธ์ Sudarat Keyuraphan หาดเสียงช่วย "สลิลทิพย์" เลือกตั้งซ่อมปากน้ำ เขต 5 ย้ำ ยึดมั่นอุดมการณ์
ไม่ยอมเป็นงูเห่า เปลี่ยนขั้วย้ายข้าง ทั้งฝ่ายประชาธิปไตยไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการ

หน่อยได้ไปเดินตลาดเตี้ยกุ่มฮวด พร้อมกับคุณฟิล์ม รัฐภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องชาว
สมุทรปราการ ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และเพื่อไปขอคะแนนให้คุณสลิลทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส. หมายเลข 3
ของเพื่อไทย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่สมุทรปราการ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ด้วย

หน่อย ขอกราบขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่น ทั้งที่หน่อยตั้งใจไปให้กำลังใจพี่น้องพ่อค้าแม่ขาย แต่กลับ
ได้รับกำลังใจจากพี่น้องแทน ทุกคนบอกให้คุณสลิลทิพย์ และหน่อย สู้ๆ เอาชนะให้ได้

ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า เศรษฐกิจแย่มากๆ กำลังซื้อหดหาย

ส่วนพนักงานบริษัทและโรงงานหลายคนบอกว่า เริ่มถูกลดเวลาทำงานครบรายได้แล้ว

หลายๆ คนบอกหน่อยว่า “สุดจะทนกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ อยากจะเปลี่ยน เอาคนทำงานเป็นมา
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ”

การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญ แม้ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่เป็นการเลือกตั้งในช่วงที่ประชาชนกำลัง
ประสบปัญหาอย่างหนัก ทั้งเรื่องปากท้องและความยุติธรรม รวมถึงวิกฤติศรัทธาในเรื่องการเมือง ดังนั้น การเลือกนาง
สลิลทิพย์เป็นตัวแทน แม้จะไม่สามารถทำให้พรรคเพื่อไทยพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลได้ แต่จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะแสดง
พลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ว่า ประชาชนไม่เอารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็น
อีกต่อไปแล้ว

ที่สำคัญคือ เรากำลังสู้กับเผด็จการแปลงร่าง วันนี้ถ้าต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนในการแสดงออก
แทนประชาชนทั้งประเทศว่า ไม่เอาเผด็จการ ไม่เอาคนที่ทำให้เรายากจน ไม่เอาคนที่บริหารงานไม่เป็น ต้องเลือกพรรค
เพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้น

สำหรับคุณสลิลทิพย์ เธอเป็นลูกหลานชาวสมุทรปราการ และเป็นอดีต ส.ส. 3 สมัย ที่สำคัญคือ เธอยืน
หยัดต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตย แม้ในห้วงที่ถูกรัฐประหาร จะถูกอำนาจรัฐและเงินกดทับ แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างคุณ
สลิลทิพย์ ไม่ยอมทรยศต่อประชาชน ไม่ยอมเปลี่ยนขั้ว ย้ายข้าง ต่างจากบางคนที่ย้ายพรรคทั้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ทั้งพี่น้องสมุทรปราการ จึงยืนยันได้ว่า คุณสลิลทิพย์ไม่มีทางเปลี่ยนข้าง ย้ายขั้วเป็นงูเห่าไปสนับสนุนรัฐบาลนี้อย่าง
แน่นอน

สุดท้าย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการ จับตาเหตุการณ์เลือกตั้งครั้งนี้อย่ากะพริบตาว่า จะมีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่ วันนี้พรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรปราการ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อ “ปราบโกงเลือกตั้งสมุทรปราการ” เพื่อทั้ง 351 หน่วย ขอให้คนขี้โกงได้ใจ หากมีเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ส่งมาได้ที่เพจพรรคเพื่อไทย หรือเฟซบุ๊ก Sudarat ก็ได้ค่ะ

มาร่วมประสานเสียง แสดงพลังและเจตนารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะคะ.

อ้างอิง: <https://www.thairath.co.th/news/politic/1905932>

“ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท.” แจง คำปราศรัย “หญิงหน่อย” ไม่เกี่ยว “ก้าวไกล”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16:05 น



**“ผอ.ลต.ซ่อมสมุทรปราการ พท.” แจงคำปราศรัย “หญิงหน่อย” ไม่เกี่ยว “ก้าวไกล” พร้อมย้อนถามปม
क्रमตัวเองเป็น“ฝ่ายค้านตัวจริง” หมายความว่าอย่างไร**

วันที่ 7 สิงหาคม นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภลัย ผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรค ก.ก. ที่กล่าวพาดพิงคำปราศรัยหาเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค พท. พร้อมตั้งคำถามว่าคำปราศรัยดังกล่าวสร้างความสับสนและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครพรรค ก.ก.หรือไม่ ว่า เรื่องนี้ตนสามารถตอบแทนได้เลย เพราะได้ลงพื้นที่หาเสียงกับคุณหญิงสุดารัตน์ โดยในคำปราศรัยของคุณหญิงนั้นระบุรอบเวลาเอาไว้ชัดเจนว่านางสลิลทิพย์ผู้สมัครของพรรค พท. นั้น ไม่เคยหวั่นไหวที่จะย้ายพรรค ไม่เคยคิดจะเป็นคู่แข่ง แม้ภายหลังที่ พล.อ. ประยุทธ์กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจ จะมีความพยายามในการชักชวนให้นางสลิลทิพย์ย้ายพรรค แต่นางสลิลทิพย์ไม่เคยเปลี่ยนใจ และยืนยันที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนกับพรรคที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างพรรค พท. มาโดยตลอด ซึ่งการระบุรอบเวลาไว้อย่างชัดเจนนี้เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าคำปราศรัยดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับพรรค ก.ก. แม้แต่น้อย เพราะในตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) หรือพรรค ก.ก. ในวันนี้ ยังไม่ถึงกำเนิดขึ้นมาด้วยซ้ำ ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ต้องการเน้นย้ำให้ผู้สนับสนุนพรรค พท. ได้มั่นใจว่า คนที่พรรค พท. สรรหามาจะไม่ทรยศต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาด

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงอยากเรียนให้นายอำนาจได้สบายใจว่าคำปราศรัยของคุณหญิงสุดารัตน์ ไม่มีเจตนาไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้สมัครพรรค ก.ก. อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำให้ประชาชนเห็นว่ามีอดีตส.ส.สมุทรปราการบางคน ที่ทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย และย้ายพรรคไปอยู่กับเผด็จการต่างหาก แต่วันนี้ตัวเองในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรค พท. ต้องถามกลับไปทีพรรค ก.ก. มากกว่าที่หาเสียงด้วยการใช้คำยกย่องตัวเองว่าเป็น “ฝ่ายค้านตัวจริง” หมายความว่าอย่างไร เพราะการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยก็ทำหน้าที่เป็น “ฝ่ายค้านตัวจริง” ทำการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ดังนั้นการที่นายอำนาจหาเสียงแบบยกตนข่มท่าน พูดจาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแบบนี้หรือ ที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกคนรณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้ จึงอยากเรียกร้องให้ต่างฝ่ายต่างทำงานของตนเอง และอย่าได้ใช้วิธีศึกษาหาเสียงแบบโบราณ พาดพิงคนอื่นให้ได้รับความเสียหายเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนอีกเลย

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297898

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ำ
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.03 น.



"สมพงษ์"เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5ปากน้ำ สะท้อนประชาชนไม่ยอมทนรัฐบาลบริหารงานล้มเหลว

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ว่า ตนเองมั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คือนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลือกตั้งที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์คืนกลับมาได้ในวันอาทิตย์นี้ เพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดความเชื่อมั่น และที่สำคัญที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยุบสภาอยู่ในขณะนี้

“ผมทราบดีว่าการเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ตัวแทนของเราคือคุณสลิลทิพย์เข้าไปต่อสู้อันพื้น้องเขต 5 ปากน้ำได้อย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรี” นายสมพงษ์ กล่าว

นายสมพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนเองขอเรียกร้องไปยัง กกต. ทุกท่านที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลานี้พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและชี้เบาะแสมาจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และชื่อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขอให้ กกต.ได้ช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า “ปากน้ำโมเดล” โดยตนเองมั่นใจว่า หาก กกต.ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกตั้ง นางสลิลทิพย์ หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งจากประชาชนแน่นอน

อ้างอิง: <https://www.posttoday.com/politic/news/630208>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

<http://www.voicetv.co.th/read/PA30WT1BZ>

<https://www.newtv.co.th/news/62093>

https://www.innnews.co.th/politics/news_741559/

9 สิงหาคมเลือกซ่อมส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 'สมพงษ์' มั่นใจผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากเพื่อไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.34 น.



8 ส.ค. 63 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 สมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.นี้ว่า มั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลือกตั้งที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์คืนกลับมาได้ เพราะรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดความเชื่อมั่น และที่สำคัญที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาอยู่ในขณะนี้

“ผมทราบดีว่าการเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวอีกต่อไป จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ตัวแทนของเราคือคุณสลิลทิพย์เข้าไปต่อสู้แทนพี่น้องเขต 5 ปากน้ำได้อย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรี” นายสมพงษ์ กล่าว

นายสมพงษ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังกท. ทุกท่านที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง ในเวลานี้พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและชี้เบาะแสมาจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และชื่อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ขอให้ กท. ได้ช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า ปากน้ำโมเดล โดยตนมั่นใจว่า หาก กท. ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกตั้ง นางสลิลทิพย์ หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งจากประชาชนแน่นอน.

อ้างอิง: <https://www.thaipost.net/main/detail/73790>

หน.เพื่อไทย มั่นใจชนะเลือกตั้งซ่อมปากน้ำสมศักดิ์ศรี ขอ'กต.'ทำงานเต็มที่
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.28 น.



สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เลือกตั้งซ่อมปากน้ำ กต.ทำหน้าที่ สมศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมนี้ว่า ตนเองมั่นใจว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเทคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย คือคุณสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ชนะเลือกตั้งที่สมุทรปราการ ทวงแชมป์คืนกลับมาได้ในวันอาทิตย์นี้ เพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดความเชื่อมั่น และที่สำคัญที่สุดคือความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้แก่รัฐธรรมนูญและยุบสภาอยู่ในขณะนี้

“ผมทราบดีว่า การเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าจะไม่ยอมทนกับรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวอีกต่อไป ดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนที่ต้องประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ ได้โปรดเทคะแนนทั้งหมดให้พรรคเพื่อไทย เพื่อให้ตัวแทนของเราคือคุณสลิลทิพย์เข้าไปต่อสู้อันที่น่องเขต 5 ปากน้ำได้อย่างสง่างามและสมศักดิ์ศรี” นายสมพงษ์ กล่าว

นายสมพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนเองขอเรียกร้องไปยัง กต. ทุกท่านที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเป็นกลาง เพราะในเวลานี้พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนและชี้เบาะแสมาจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่ามีการเสนอประโยชน์และชื่อเสียงกันแล้วในหลายหมู่บ้าน ดังนั้นจึงขอให้ กต. ได้ช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่เรียกว่า “ปากน้ำโมเดล” โดยตนเองมั่นใจว่า หาก กต. ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการป้องกันการซื้อเสียง และไม่มีการโกงเลือกตั้ง นางสลิลทิพย์ หมายเลข 3 ของพรรคเพื่อไทย จะได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งจากประชาชนแน่นอน

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/510443>

MATICHON ONLINE

ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อำนาจ’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จี้ กกต. จับตาเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 11.17 น.



ส.ส.ช่วยหาเสียงคึกคัก ‘อำนาจ’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ เข้าวิน จี้ กกต.จับตาเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ชี้ มี ‘ความไม่ปกติ’ เกิดขึ้นตามบ้านผู้ใหญ่-กำนัน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมแล้ว วานนี้ ทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรค นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครเบอร์ 2 ตลอดจน ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ไปช่วยกันหาเสียงอย่างคึกคัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากพี่น้องชาวสมุทรปราการ

อย่างไรก็ดี ทางพรรคก้าวไกล ได้รับการบอกกล่าวมาจากประชาชนเช่นกันว่า กำลังมีความเคลื่อนไหวอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นตามบ้านกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้านี้ซึ่งอาจต่อเนื่องไปตลอดคืนนี้ จึงขอเรียกร้องให้ ฝ่ายสืบสวนของ กกต. ดำเนินการตรวจสอบและทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดคำครหาตามมาได้ ขอเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 7 โรงพักในเขตเลือกตั้ง กวดขัน ปรามปราม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยหรือพีเน็ต หรือกลุ่มอาสาสมัคร We Watch ที่ลงไปจับตาดูการเลือกตั้งครั้งนี้ช่วยกันหาทางป้องปรามด้วย

“ขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อส่งสอนคนที่ใช้วิธีการไม่ปกติดูถูกประชาชนชาวสมุทรปราการ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป เสียงของชาวสมุทรปราการจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เป็นการปักหมุดหมายใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสมุทรปราการให้ก้าวไกลและไปสู่อนาคตใหม่ร่วมกันได้” นายอำนาจ กล่าว

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2298749

"เสรีพิศุทธ์" อ้อน เลือกตั้งซ่อมปากน้ำ บอกก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.25 น.



สนามเลือกตั้งซ่อมปากน้ำ หาเสียงโค้งสุดท้าย "เสรีพิศุทธ์" หัวหน้าเสรีรวมไทย อ้อน ปชช. ขอแต่มาให้ "มานะ" ผู้สมัครของพรรค บอก เพื่อเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลง

วันที่ 7 ส.ค. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพื้นที่ ตลาดเช้าเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยนายมานะ บุญนา ผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า ไม่กี่วันนี้จะเลือกตั้งแล้ว กระแสการเตรียมโง่งยังมีให้ได้ยิน แม้จะมีการจับตาอยู่แต่ฝ่ายที่จ้องจะโง่งเหมือนไม่สนใจเพราะอาจมั่นใจในอำนาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า แต่มั่นใจ อำนาจสว่าง คือ พลังของชาวปากน้ำ เขต 5 ว่าไม่เลือกอำนาจมืด เพราะคนปากน้ำต้องการลบข้อหาในวันก่อนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ดังนั้นขอแรงทุกคนในเขต 5 สมุทรปราการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และบอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีดีๆ ใช้ไม่ได้ผลแล้วกับพื้นที่นี้

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกตั้ง ชาวบ้านสะท้อนตรงกันว่า ลำบากมาหลายปีแล้ว ตนจึงบอกไปว่า อดทนและขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตย คือ นายมานะ เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลและสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ว่าขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปคือการบอกคนไทยในเขตอื่นๆ ว่า ควรตัดสินใจได้แล้วว่าไม่ควรให้เวลาฝ่ายยึดอำนาจอีกต่อไป วันนี้หลายภาคส่วนสะท้อนแล้วว่ากติกาหลักคือรัฐธรรมนูญต้องแก้ไข เพราะฝ่ายยึดอำนาจร่างไว้ให้ตัวเองสืบทอดอำนาจได้ง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟังชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่า ไม่ต้องยุบ เช่น 250 ส.ว.คนพวกนี้ชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอำนาจเลือกมากันแน่ มีอะไรยึดโยงกับประชาชนบ้าง วันนี้ ส.ว.ทำหน้าที่อะไรให้ประชาชน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด ผบ.ทบ.ออกมาพูดเรื่องโรคชังชาติ กับนักเรียนนายร้อย จปร. ผมขอถามว่า มันหน้าที่ผบ.ทบ.หรือที่มาพูดเรื่องเกี่ยวโยงการเมือง ความจริงแล้ว ผบ.ทบ.ทั่วโลก ไม่ยุ่งการเมือง แต่ทำไมผบ.ทบ.บางคนของไทยชอบจ้ง ผมเคยตำหนิไปแล้วว่า อยู่ยุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคำ วันนี้เอาอีกแล้ว ผบ.ทบ.วันนี้ยังกินเงินเดือนส.ว.อีกตำแหน่งด้วย แบบนี้จะยังเอาไว้หรือ

"พวกเราได้ยินคำว่าขอเวลาอีกไม่นานเพื่อปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ และขยายฐานอำนาจให้ตัวเอง ผมเชื่อว่าวันนี้ชาวบ้านไม่อดทนแล้วและถึงเวลาเปลี่ยนแปลง วันที่ 9 ส.ค.ขอให้เลือกนายมานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เพื่อเป็นก้าวแรกก่อนที่จะมีก้าวต่อ ๆ ไป" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

อ้างอิง: <https://www.thairath.co.th/news/politic/1905708>

“เสรีรวมไทย” ลุยขอแต้มให้ “มานะ” เลือกซ่อมปากน้ำ ชูก้าวแรกการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.36 น.



“เสรีรวมไทย” ลุยขอแต้มให้ “มานะ” เลือกซ่อมปากน้ำ ชูก้าวแรกการเปลี่ยนแปลง โวยพวกจ้องโกงเลือกตั้ง
มั่นใจอำนาจสว่างชนะอำนาจมืด ปลุกคนปากน้ำร่วมสร้างประวัติศาสตร์ลบครหาทุจริตเลือกตั้งในอดีต

วันนี้ (7 ส.ค.63) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นำ นายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่หาเสียงที่ ตลาดเช้าเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ ว่า ไม่กี่วันนี้ (วันที่ 9 ส.ค.) จะมีการเลือกตั้งแล้ว กระแสการเตรียมทุจริตเลือกตั้งยังมีให้เห็น แม้จะมีการจับตาอยู่ แต่ฝ่ายที่จ้องจะ โกงเหมือนไม่สนใจ เพราะอาจมั่นใจในอำนาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้

“มั่นใจอำนาจสว่าง คือพลังของชาวปากน้ำ เขต 5 จะไม่เลือกอำนาจมืด เพราะคนปากน้ำต้องการลบ ข้อหาในวันก่อนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ดังนั้นขอแรงทุกคนในเขต 5 สมุทรปราการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และ บอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแล้วกับพื้นที่นี้” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวต่อมา ตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกตั้ง ชาวบ้านสะท้อน ตรงกันว่าลำบากมากหลายปีแล้ว ตนจึงบอกไปว่าอดทนและขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยคือ นายมานะ เพื่อไปเป็น ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลและสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ ว่าขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง

“การเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปคือการบอกคนไทยในเขตอื่นๆว่าควรตัดสินใจได้แล้วว่า ไม่ควรให้เวลาฝ่าย ยึดอำนาจอีกต่อไป วันนี้หลายภาคส่วนสะท้อนแล้วว่ากติกาหลักคือ รัฐธรรมนูญต้องแก้ไข เพราะฝ่ายยึดอำนาจร่างไว้ให้ ตัวเองสืบทอดอำนาจได้ง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟังชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่าไม่ต้องยุบ เช่น 250 ส.ว.คนพวกนี้ชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอำนาจเลือกมากันแน่ มีอะไรยึดโยงกับประชาชนบ้าง วันนี้ ส.ว. ทำ หน้าที่อะไรให้ประชาชนบ้าง” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าว

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังได้กล่าวถึงกรณี ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.พูดเกี่ยวกับเรื่องโรคชังชาติกับ นักเรียนนายร้อย จปร.ว่า ขอถามว่า มั่นหน้า ที่ ผบ.ทบ.หรือที่มาพูดเรื่องเกี่ยวโยงการเมือง ความจริงแล้ว ผบ.ทบ.ทั่วโลกไม่ยุ่งการเมือง แต่ทำไม ผบ.ทบ.บางคนของไทยชอบเหลือเกิน ตนเคยตำหนิไปแล้วว่าอย่ายุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคำ วันนี้เอาอีกแล้ว ผบ.ทบ.วันนี้ยังกินเดือน ส.ว.อีกตำแหน่งด้วย แบบนี้จะเอาไว้ได้อย่างไร

“พวกเราได้ยินคำว่าขอเวลาอีกไม่นานเพื่อปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่มื่ออะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ และขยายฐานอำนาจให้ตัวเอง ผมเชื่อว่าวันนี้ชาวบ้านไม่อดทนแล้ว และถึงเวลาเปลี่ยนแปลง วันที่ 9 ส.ค.นี้ขอให้เลือก นายมานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เพื่อเป็นก้าวแรกก่อนที่จะก้าวต่อไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าว.

อ้างอิง: <https://mgronline.com/politics/detail/9630000080980>

เสรีรวมไทย อ้อนขอแต่มสมุทรปราการ ให้ ‘มานะ’ เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 17.38 น.



พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพื้นที่ ตลาดเช้าเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยนายมานะ บุญนาคน ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงในการเลือกตั้ง ช่อมส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า ไม่กี่วันนี้จะเลือกตั้งแล้ว กระแสการเตรียมโงยังมีให้ได้ยิน แม้จะมีการจับตาดูอยู่ แต่ฝ่ายที่จ้อง จะโงเหมือนไม่สนใจเพราะอาจมั่นใจในอำนาจมืดที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า แต่มั่นใจ อำนาจสว่าง คือ พลังของชาวปากน้ำ เขต5ว่า ไม่เลือกอำนาจ มืด เพราะคนปากน้ำต้องการลบข้อหาในวันก่อนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ดังนั้นขอแรงทุกคนในเขต5สมุทรปราการ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และบอกไปยังอีกฝ่ายว่าวิธีเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแล้วกับพื้นที่นี้

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าตนไปหาเสียงให้นายมานะในหลายหน่วยเลือกตั้ง ชาวบ้านสะท้อน ตรงกันว่าลำบากมากหลายปีแล้ว ตนจึงบอกไปว่าอดทนและขอให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตยคือนายมานะเพื่อไปเป็นส่วน หนึ่งของการเปลี่ยนแปลง นายมานะจะไปช่วยตนในรัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลและสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ว่า ขาดตกบกพร่องด้านใดบ้าง

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปคือการบอกคนไทยในเขตอื่นๆว่าควร ตัดสินใจได้แล้วว่า ไม่ควรให้เวลาฝ่ายยึดอำนาจอีกต่อไป วันนี้หลายภาคส่วนสะท้อนแล้วว่า กติกาหลักคือรัฐธรรมนูญ ต้องแก้ไข เพราะฝ่ายยึดอำนาจร่างไว้ให้ตัวเองสืบทอดอำนาจได้ง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงมันมีปัญหาตามมามากมาย ควรฟัง ชาวบ้านด้วย บางคนคิดว่าไม่ต้องยุบ เช่น250ส.ว.คนพวกนี้ชาวบ้านเลือกมาหรือคนยึดอำนาจเลือกมากันแน่ มีอะไรยึด โยงกับประชาชนบ้าง วันนี้ส.ว.ทำหน้าที่อะไรให้ประชาชน

ล่าสุด ผบ.ทบ. ออกมาพูดเรื่องโรคซึ่งชาติกับนักเรียนนายร้อย จปร.ตนขอถามว่า มันหน้าที่ผบ.ทบ.หรือ ที่มาพูดเรื่องเกี่ยวโยงการเมือง ความจริงแล้วผบ.ทบ.ทั่วโลกไม่ยุ่งการเมือง แต่ทำไมผบ.ทบ.บางคนของไทยชอบจ้ง ผม เคยตำหนิไปแล้วว่าอย่ายุ่งการเมือง พูดไม่ขาดคำ วันนี้เอาอีกแล้ว ผบ.ทบ.วันนี้ยังกินเดือนส.ว.อีกตำแหน่งด้วย แบบนี้ จะยังเอาไว้หรือ

พวกเราได้ยินคำว่า ขอเวลาอีกไม่นานเพื่อปฏิรูปประเทศ เอาเข้าจริงก็ไม่ทำอะไรในกอไผ่ ทอดเวลาไปวันๆ และขยายฐานอำนาจให้ตัวเอง ผมเชื่อว่าวันนี้ชาวบ้านไม่อดทนแล้วและถึงเวลาเปลี่ยนแปลง วันที่9ส.ค.ขอให้เลือกนาย มานะไปช่วยเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้น เพื่อเป็นก้าวแรกก่อนที่จะมีก้าวต่อไป” หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/510343>

“เสรีพิศุทธ์” ช่วยหาเสียงลด.ซ่อมเตื่อนรบ.อย่าฝืนกระแส

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 9.19 น.



พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยนายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทยหาเสียงเป็นวันสุดท้ายในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. วันที่ 9 ส.ค. นี้ โดยขอแรงและขอเสียงสนับสนุนพรรค เพื่อเป็นการสื่อถึงพวกยึดอำนาจว่าประชาชนไม่อดทนแล้ว พร้อมได้กล่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียง ว่า อย่าฝืนกระแสไม่อย่างนั้นจะเกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น หลายปีที่ 3 ปีทำงานมา สังคมบอกแล้วว่าสิ่งผิดพลาดมีเยอะดังนั้นควรทบทวนตัวเองก่อนว่า หากคิดว่าตัวเองทำดีแล้วทำไมชาวบ้านออกมาขับไล่

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ตอนนี้นำตรวจตั้งข้อหาหลายกระทงกับเยาวชนและประชาชนกว่าสามสิบคนในการชุมนุมขับไล่รัฐบาล ขอเตือนสติทั้งสองฝ่ายไว้ว่าระวังอย่าให้สถานการณ์ลุกลาม ทำอะไรต้องรอบคอบอย่าให้เป็นน้ำผึ้งหยดเดียว และเชื่อว่า ผู้ที่มาชุมนุมมีเจตนาบริสุทธิ์ พวกเขาไม่ยอมรับรัฐบาลนี้จึงออกมาแสดงออกตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และตำรวจก็ทำตามหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ขอเตือนตำรวจว่าอย่ารับใช้เจ้านายบางคนจนเกินงามเพราะวันข้างหน้าอะไรๆ ก็อาจพลิกผันได้

ทั้งนี้ ยังกล่าวด้วยว่า วันนี้บ้านเมืองพลิกผัน เหตุเพราะวันที่ 22 พ.ค. 2557 ส่งผลมาจวันนี่ อดีต คสช. เขียนกติกาและวางเครือข่ายของตัวเองไว้รอบด้าน เพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่สนใจครรลอง และวิถีประชาธิปไตย ที่ผ่านมาสังคมสะท้อนปัญหาหลายเรื่องแต่คนพวกนั้นไม่ฟัง วันนี้เริ่มจวนตัวและคะแนนนิยมไม่ดี เพราะสิ่งที่ตัวเองก่อไว้เริ่มส่งผลลบ จึงดึงเชือกออกจากมุม ถ้ามว่าแบบนี้จริงใจหรือไม่

ดังนั้นวันพรุ่งนี้ ขอให้คนปากน้ำ เขต 5 เข้าคูหาให้มากที่สุด เพื่อส่งสัญญาณไปบอกคนพวกนั้นว่าชาวบ้านไม่อดทนแล้วและขอให้เลือกพรรคของตนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกหนึ่งเสียง สิ่งที่ยึดอำนาจวางกลไกไว้ให้หมดพวกเราต้องช่วยกันให้สำเร็จให้ได้ พวกเราต้องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งมั่นใจนายมานะ ซึ่งเป็นคนที่นี่และตั้งใจทำงานให้พื้นที่ พรรคของตนขอฝากนายมานะไว้ด้วย

อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/politics/news_741525/

‘ปิยบุตร’ ชงโทษบทเฉพาะกาลม.279-ม.272 เรื่องส.ว. ชี้ ทำไปพร้อมตั้ง ส.ส.ร. ได้เลย
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.54 น.



“ปิยบุตร” ชงโทษบทเฉพาะกาล มาตรา 279 ที่รับรองคำสั่ง คสช. และ มาตรา 272 ส.ว. 250 คน ไม่มีความจำเป็น
และทำไปพร้อมตั้ง ส.ส.ร. ได้ เชื้อลดความร้อนแรงของมีอบนิสิต-นักศึกษาได้ หนูนกแก้ว รธน. ก่อนยุบสภา ชี้หากยุบ
ก่อน ได้นายกฯ เป็น “ประยุทธ์” เหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.50 น. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะ
คณะกรรมการการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 ในการประชุม กมธ.วันนี้(7 ส.ค.) เป็นการพูดถึงบทเฉพาะกาล ซึ่งตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาอยู่หลาย
เรื่อง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางเอาไว้เพื่อการสืบทอดอำนาจของ คสช. ซึ่งตามความเห็นของ
ตนสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องแก้ไขไปก่อนคือเรื่องการยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งรับรองให้บรรดาประกาศ คำสั่งและการใช้
อำนาจต่างๆ ของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งที่มาตรา 279 เหมือนหลุมดำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะยกเว้นให้การ
ใช้อำนาจของ คสช. ตลอดช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบทเฉพาะกาลควรจะมีผลใช้บังคับชั่วคราว แต่กลายเป็นว่ามาตรา
279 ใช้บังคับตลอดกาล อย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะกาล แต่เป็นบทสืบทอดอำนาจและรับรองการใช้อำนาจ บทป้องกันไม่ให้การ
ใช้อำนาจต่างๆ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงที่เป็นหัวหน้า คสช.ขัดรัฐธรรมนูญ

นายปิยบุตรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีจะมีการเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269, 270, 271 และ 272 ซึ่งว่าด้วย
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คนมีเวลา 5 ปี ซึ่งตนเห็นว่าเวลานี้ภารกิจของ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลได้สิ้นสุด
ลงไปแล้ว คือ ได้เลือก พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่ายในกรณีนี้หากจะมี
การเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งหน้า ตนคิดว่า ส.ว. ทั้ง 250 คนควรต้องยุติบทบาทตรงนี้ ส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่เป็น ส.ว. ตามช่องทางปกติได้ และถ้ากังวลใจว่า ส.ว. 250 คนจะคอย
ประคับประคองรัฐบาลโดยเฉพาะเวลาออกกฎหมายปฏิรูป ตนเห็นว่าเรื่องนี้แทบจะไม่มีมีความจำเป็นแล้วเพราะเสียงของ
รัฐบาลเวลานี้ทั้งชาติฝ่ายค้านไปกว่า 60 เสียงแล้ว

เมื่อถามว่าการแก้มาตรา 256 จำเป็นต้องใช้เสียง ส.ว. สนับสนุนและการแก้มาตราอื่น ๆ โอกาสเป็นไปได้
แทบไม่มี นายปิยบุตรกล่าวว่า มั่นใจเป็นปัญหาไต่กันไว้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกัน ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางไว้ว่า ส.ว.
จะต้องมีส่วนแก้รัฐธรรมนูญด้วย ถ้าเราไม่มี ส.ว. 84 คนเป็นอย่างน้อยก็ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จ ดังนั้นตนขอ
ความร่วมมือกับ ส.ว. 250 คนว่าถ้าท่านนั่งอยู่แบบนี้ต่อไป นานวันขึ้นความชอบธรรมก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จน
ทุกวันนี้ตนยังไม่เห็นใครมีความสามารถมาอธิบายเหตุผลการมีอยู่ของ ส.ว. ได้ ดังนั้นแทนที่ท่านจะถูกกดดันและไล่

ออกไป ตนคิดว่าท่านควรแก้เรื่องนี้ดีกว่า แล้วกลับมาเป็น ส.ว. ตามปกติ และที่สำคัญก่อนหน้านี้ คนจำนวนมากมักพูดว่า ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเอง และคนเหล่านี้จำนวนมากก็เข้ามาเป็น ส.ว. ชุดปัจจุบัน และวันนี้ คนเหล่านี้กำลังมาบอกว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนี้ตนเห็นว่าการไม่มี ส.ว. 250 คนไม่เห็นมีใครกระทบกระเทือนนอกจาก ส.ว. เองเท่านั้น ดังนั้นควรมองภาพใหญ่มากกว่าตัวเองได้ตำแหน่ง

เมื่อถามว่ามาตราต่าง ๆ ที่เสนอมาจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือทำเฉพาะประเด็น นายปิบุตร กล่าวว่า มีขั้นตอนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนอยู่แล้ว ซึ่งตนเห็นว่าสามารถเสนอไปพร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ คือ ยกเลิก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล, ยกเลิกมาตรา 279, และแก้ไขมาตรา 256 แล้วจัดให้มี ส.ส.ร. ซึ่งทั้ง 3 ฉบับนี้ก็จะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เวลา แต่คิดว่า 2 ฉบับแรกจะเร็วกว่าเพราะแก้ง่ายมาก ส่วนการตั้ง ส.ส.ร. ก็ดำเนินการไปซึ่งที่สุดแล้วจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาอย่างน้อยที่สุดเรื่องเหล่านี้ได้รับการแก้ไข ตนเชื่อว่าจะทำให้อุณหภูมิความร้อนแรงของการชุมนุมบรรเทาเบาบางลงไปบ้าง ดีกว่าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วไม่มีการแก้ไขอะไรเลย

“ในเมื่อทุกวันนี้เรายืนยันแล้วว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ประเทศไทยกำลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ ดังนั้นอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ปรากฏอยู่ในบทเฉพาะกาลก็ควรจะต้องยกเลิกออกไป ซึ่งความเห็นของผมคือ 2 เรื่องใหญ่ๆ มาตราสุดท้ายที่รับรองอำนาจของ คสช. และมาตราที่ว่าด้วยอำนาจของวุฒิสภา 250 คน” นายปิบุตร กล่าว

เมื่อถามว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนยุบสภา เพื่อเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายปิบุตรกล่าวว่า เท่าที่ตนได้ฟังที่คนพูดเรื่องยุบสภา คือ หากยุบสภาตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเป็นไปได้อีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก โดยกลไก ส.ว. 250 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว หลายพรรคการเมืองรณรงค์ไว้ว่าจะไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่ามีบางพรรคการเมืองไปสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ตนเชื่อว่าเพราะกติกาที่ ส.ว. ไปเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากไม่มี ส.ว. แล้วใช้ระบบปกติ พรรคการเมืองอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลได้แน่ๆ แต่เมื่อมี ส.ว. ทำให้บิดผันการตัดสินใจของพรรคการเมืองไปจำนวนมาก หากเรายกเลิก ส.ว. ออกไป เชื่อว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้น เชื่อว่าการตัดสินใจของคนที่จะไปร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และที่สำคัญประชาชนมีอำนาจกำหนดตัวรัฐมนตรีและรัฐบาลอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งก็สุดแท้แต่ที่จะแก้ แต่ในความเห็นของตนระบบเลือกตั้งขณะนี้มีความแปลกประหลาด แต่ตนพยายามละเว้นไม่พูดเรื่องนี้ เพราะจะมากล่าวหาว่าต้องการแก้เพื่อพรรคพวกตัวเอง

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2297504

ปิยบุตร ชงแก้มาตราสำคัญ ใน รธน.-บทเฉพาะกาล ลดความร้อนแรงมือบ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.08 น.



**“ปิยบุตร” ชงโละ บทเฉพาะกาล มาตรา 279 ที่รับรองคำสั่ง คสช. และ มาตรา 272 ส.ว. 250 คน ไร้จำเป็น เน้น
ทำไปพร้อมตั้ง ส.ส.ร. เชือดความร้อนแรงมือบได้**

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เวลา 09.50 น. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะ
คณะกรรมการกิจการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 เผยว่า ในการประชุม กมธ.วันเดียวกันนี้เป็นการพูดถึงบทเฉพาะกาล

ซึ่งตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่วางเอาไว้
เพื่อการสืบทอดอำนาจของ คสช. ตามความเห็นตนสิ่งแรกที่จำเป็นต้องแก้ไขก่อนคือยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งรับรองให้
บรรดาประกาศ คำสั่งและการใช้อำนาจต่างๆ ของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ทั้งที่มาตรา 279 เหมือนหลุมดำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะยกเว้นให้กับการใช้อำนาจของ คสช. ตลอด
ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบทเฉพาะกาลควรจะมิลใช้บังคับชั่วคราว แต่กลายเป็นว่ามาตรา 279 ใช้บังคับตลอดกาล อย่าง
นี้ไม่ใช่เฉพาะกาล แต่เป็นบทสืบทอดอำนาจและรับรองการใช้อำนาจ ป้องกันไม่ให้การใช้อำนาจต่างๆ ของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงที่เป็นหัวหน้า คสช.ขัดรัฐธรรมนูญ

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีจะเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269, 270, 271 และ 272 ซึ่งว่าด้วย
สมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล 250 คน มีเวลา 5 ปี ซึ่งตนเห็นว่าเวลานี้ภารกิจของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลสิ้นสุดลง
ไปแล้วคือ ได้เลือกพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่ายในกรณีที่ยังจะมีการ
เลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งหน้า คิดว่าส.ว.ทั้ง 250 คนควรต้องยุติบทบาทตรงนี้

ส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่เป็นส.ว.ตามช่องทางปกติ
ได้ และถ้ากังวลใจว่าส.ว. 250 คนจะคอยประคับประคองรัฐบาลโดยเฉพาะเวลาออกกฎหมายปฏิรูป ตนเห็นว่าเรื่องนี้
แทบจะไม่มีความเป็นไปแล้ว เพราะเสียงของรัฐบาลเวลานี้ทั้งขาดฝ่ายค้านไปกว่า 60 เสียงแล้ว

เมื่อถามว่าการแก้มาตรา 256 จำเป็นต้องใช้เสียงส.ว.สนับสนุนและการแก้มาตราอื่นๆ โอกาสเป็นไปได้
แทบไม่มี นายปิยบุตรกล่าวว่า มันเป็นปัญหาไต่กับไข่ว่าอะไรเกิดก่อนกัน ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางไว้ว่า ส.ว.จะต้องมี
ส่วนแก้รัฐธรรมนูญด้วย ถ้าเราไม่มีส.ว. 84 คนเป็นอย่างน้อยก็ไม่มีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จ

ดังนั้น ตนขอความร่วมมือกับ ส.ว.250 คนว่าถ้าท่านนั่งอยู่แบบนี้ต่อไป นานวันขึ้นความชอบธรรมก็จะลด
น้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ตนยังไม่เห็นใครมีความสามารถอธิบายเหตุผลการมีอยู่ของส.ว. ได้ ดังนั้น แทนที่ท่าน
จะถูกกดดันและไล่ออกไป คิดว่าท่านควรแก้เรื่องนี้ดีกว่า แล้วกลับมาเป็นส.ว. ตามปกติ

ที่สำคัญก่อนหน้านี้ คนจำนวนมากมักพูดว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเอง และคนเหล่านี้จำนวนมากก็เข้ามาเป็นส.ว.ชุดปัจจุบัน และวันนี้คนเหล่านี้กำลังมาบอกว่าไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็คือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนี้ ตนเห็นว่าการไม่มีส.ว. 250 คน ไม่เห็นมีใครกระทบกระเทือนนอกจาก ส.ว.เองเท่านั้น ดังนั้น ความมองภาพใหญ่มากกว่าตัวเองได้ตำแหน่ง

เมื่อถามว่ามาตราต่างๆ ที่เสนอมาจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขในสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือทำเฉพาะประเด็น นายปิบุตรกล่าวว่า มีขั้นตอนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ตนเห็นว่าสามารถเสนอไปพร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ คือ ยกเลิกส.ว.ตามบทเฉพาะกาล, ยกเลิกมาตรา 279 และแก้ไขมาตรา 256 แล้วจัดให้มีส.ส.ร. ซึ่งทั้ง 3 ฉบับนี้กว่าจะผ่านความเห็นชอบต้องใช้เวลา

แต่คิดว่า 2 ฉบับแรกจะเร็วกว่าเพราะแก้ง่ายมาก ส่วนการตั้ง ส.ส.ร.ก็ดำเนินการไป ซึ่งที่สุดแล้วจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา ว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เชื่อว่าจะทำให้อุณหภูมิความร้อนแรงของการชุมนุมบรรเทาเบาบางลงไปบ้าง ดีกว่าปล่อยให้ไปเรื่อยๆ แล้วไม่แก้ไขอะไรเลย

“ในเมื่อทุกวันนี้เรายืนยันแล้วว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประเทศไทยกำลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติ ดังนั้นอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติดูอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ปรากฏอยู่ในบทเฉพาะกาล ก็ควรต้องยกเลิกออกไป ความเห็นของผมคือ 2 เรื่องใหญ่ๆ มาตราสุดท้ายที่รับรองอำนาจของ คสช. และมาตราที่ว่าด้วยอำนาจของวุฒิสภา 250 คน” นายปิบุตรกล่าว

เมื่อถามว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนยุบสภาเพื่อเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายปิบุตรกล่าวว่า เท่าที่ตนได้ฟังที่คนพูดเรื่องยุบสภา คือ หากยุบสภาตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเป็นไปได้อัน พล.อ.ประยุทธ์ จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก โดยกลไกส.ว. 250 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว หลายพรรคการเมืองรณรงค์ไว้ว่าจะไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ

แต่เมื่อผลเลือกตั้งออกมาปรากฏว่ามีบางพรรคการเมืองไปสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ตนเชื่อว่าเพราะกติกาที่ส.ว.ไปเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากไม่มี ส.ว.แล้วใช้ระบบปกติ พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลได้แน่ๆ แต่เมื่อมีส.ว.ทำให้บิดผันการตัดสินใจของพรรคการเมืองไปจำนวนมาก หากเรายกเลิก ส.ว. หากมีการยุบสภา เชื่อว่าการตัดสินใจของคนที่จะไปร่วมรัฐบาลจะเปลี่ยนไปชัดเจน

ที่สำคัญประชาชนมีอำนาจกำหนดตัวรัฐมนตรีและรัฐบาลอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งก็สุดแท้แต่ที่จะแก้ แต่ในความเห็นของตนระบบเลือกตั้งขณะนี้มีความแปลกประหลาด แต่ตนพยายามละเว้นไม่พูดเรื่องนี้ เพราะจะมากล่าวหาว่าต้องการแก้เพื่อพรรคพวกตัวเอง

อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_4663577

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

<https://www.newtv.co.th/news/62042>

<https://mgronline.com/politics/detail/963000081019>

ลูกดร.ปวย นำทัพล่า 5 หมื่นรายชื่อรัฐธรรมนูญ ล้างมรดกคสช.

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.32 น.



7 ส.ค. 63 - ที่ห้องจัด เศรษฐบุตร LT.1 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอร์ - iLaw) จัดกิจกรรมแถลงเปิดตัวแคมเปญเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ ร่วมรื้อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมเปิดล่ารายชื่อ โดยมีเครือข่ายประชาชนเข้าร่วม อาทิ People Go, Constitution Advocacy Alliance (CALL), คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.), คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และคณะประชาชนปลดแอก

นายจอน อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการไอลอร์ กล่าวว่า 6 ปีที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จการทหาร แม้มีการเลือกตั้ง แต่เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้ คสช. ครองอำนาจต่อไป พวกเดียวกันยังเป็นรัฐบาลในปัจจุบัน การข่มขู่คุกคามประชาชนเกิดขึ้นไม่ต่างจากยุค คสช. มีตำรวจไปเยี่ยมเยียนคนที่สู้กับเผด็จการถึงบ้านหลายจังหวัด มีการบังคับสูญหายผู้อยู่ต่างประเทศยังเกิดขึ้นอยู่ รัฐธรรมนูญที่มีอยู่ไม่ใช่เพื่อประชาชน แต่เพื่อชนชั้นปกครองกลุ่มเผด็จการ สังคมทุกส่วนต้องการเปลี่ยนแปลงยกเลิกรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน

นายจอน กล่าวต่อไปว่า ไอลอร์ชักชวนภาคประชาชนที่เห็นร่วมกันเพื่อรื้อรัฐธรรมนูญเผด็จการ ส่วนรัฐธรรมนูญใหม่มีเนื้อหาอย่างไรอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศกำหนด จึงได้ล่ารายชื่อเพื่อปลดล็อกแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เป็นเผด็จการปัจจุบัน กำหนดว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญของประชาชนโดย สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ปัจจุบันทั่วประเทศนักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ เรียกร้องเผด็จการออกไป ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ปฏิรูปทุกโครงสร้าง รัฐธรรมนูญของประชาชนต้องเกิดขึ้นแน่นอน ต้องผ่านการต่อสู้ยากลำบาก เราต้องร่วมกันทำให้สำเร็จ

ด้าน นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการไอลอร์ เปิดเผยว่า เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันนี้ตรงกับวันทำประชามติที่ทำให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งออกแบบให้ คสช. อยู่ในอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม สำหรับการล่ารายชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ประกอบด้วย 5 ยกเลิก คือ 1.ช่องทางนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ คสช. เขียนขึ้น คิดแทนอนาคตตกตักที่รัฐบาลทุกชุด 3.แผนปฏิรูปประเทศที่ คสช. เขียนขึ้น ความยาวรวมกว่า 3,000 หน้า 4.ท้องถิ่นพิเศษ ที่เปิดช่องผู้บริหารไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง 5.มาตรา 279 นิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยคนทำรัฐประหาร ทำอะไรไว้ไม่มีทางผิด

และ 5 แก่ไข คือ 1.เปลี่ยนระบบบัญชีว่าที่นายกฯ เขียนให้ชัดนายกฯ ต้องเป็น ส.ส. 2.เปลี่ยน ส.ว.ชุดพิเศษ คนของเขา เป็น ส.ว. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 3.เปลี่ยนที่มาองค์กรที่ไม่ทำงานตอนนี้ สร้างระบบสรรหาองค์กรอิสระแบบใหม่ ให้คนที่นั่งอยู่พ้นจากตำแหน่ง 4.ปลดล็อกวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภา ไม่ต้องมีอำนาจพิเศษของ ส.ว. ไม่บังคับประชามติ 5.ตั้ง สสร. ชุดใหม่ จากการเลือกตั้งทั้งหมด เปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างการเมืองแบบใหม่ สังคมแบบใหม่

อ้างอิง: <https://www.thaipost.net/main/detail/73715>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

<https://www.newtv.co.th/news/62069>

<https://prachatai.com/journal/2020/08/88943>

อนุดิษฐ์ ชัด "บึกตุ้" เดินสายซื้อเวลา แก้อรรถ.ซี ยิ่งถ่วงมีอบยิ่งจุดติด
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.10 น.



**น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย จะ "บึกตุ้" เดินสายซื้อเวลาแก้อรรถ.ซี ยิ่งถ่วงมีอบยิ่งจุดติด
ตั้งนั้นอย่ามัวจัดเวทีเดินสายรับฟังให้คนยี้แบบนี้เลย ย้ำ ต้องสู้ในกติกาสากล**

วันที่ 7 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. และพวกพ้องอยู่เบื้องหลัง การสร้างรัฐธรรมนูญปี 60 พร้อมกับผูกเงื่อนตายให้ แก้อรรถ.ซีได้ยากมาก ยกเว้นจะได้รับไฟเขียวจาก พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น ดังนั้นหากมีความจริงใจสามารถแก้ไ้ได้ทันที ไม่ จำเป็นต้องออกตัวโยนให้เป็นเรื่องของรัฐสภา เพราะการแก้ไ้ ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากทั้ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ 250 ส.ว.ที่ พล.อ.ประยุทธ์แต่งตั้งขึ้นมาเองกับมือทั้งสิ้น ส่วนการเดินสายรับฟังความเห็นย่อมกระทำได้ แต่คงไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องจากประชาชนทั้งประเทศได้อย่างแน่นอน

โดยหาก พล.อ.ประยุทธ์ มีความประสงค์ จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่ ย่อมทำได้ แต่น่าแปลก ใจที่เป็นนายกฯ มา 6 ปี ยังไม่รู้อีกหรือว่า นักศึกษาและประชาชนต้องการอะไร โดยเฉพาะเสียงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ออกมาจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภา เชื่อว่า คนทั่วประเทศได้ยื่นชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์ ต้องได้ยินเช่นกัน ดังนั้นอย่าเสียเวลาจัดเวทีเดินสายรับฟังเพื่อซื้อเวลาให้คนยี้แบบนี้เลย

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ขอกราบเรียน พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยความหวังดี ในฐานะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น นี้องที่มีความเคารพต่อรุ่นพี่ ว่า ประชาชนทั้งประเทศเฝ้ารอคอยความชัดเจน เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภา และทราบดีว่า รัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และ 250 ส.ว. ถือเป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นการถ่วงหรือขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ จะยิ่งกลายเป็นประเด็นเร่งเร้าให้มีอบจุดติดและทำให้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมกับมีอบมากขึ้น เหตุการณ์ลักษณะนี้ เชื่อได้ว่า จะทำให้การชุมนุมขยายตัวและแพร่หลายไปทั่วประเทศ เพราะประชาชนคงรับไม่ได้ ที่รัฐบาลไม่มีความจริงใจ ในการแก้รัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้หาก พล.อ.ประยุทธ์ ยอมแก้รัฐธรรมนูญ ตามเสียงเรียกร้อง แล้วยุบ สภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ด้วยกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ยังสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก เชื่อว่า 6 ปีที่ ผ่านมา หากบริหารประเทศได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข พี่น้องประชาชนย่อมเลือก กลับมาบริหารประเทศอย่างแน่นอน การกลับมาครั้งนี้ จะสง่างามและไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้อีก ที่สำคัญ พล.อ. ประยุทธ์ มีอำนาจรัฐสนับสนุน ถือว่าได้เปรียบทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ขอเพียงท่านต้องกล้าสู้เลือกตั้งในกติกา สากล ไม่ใช่กติกาสืบทอดอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อพวกท่านเท่านั้น

อ้างอิง: <https://www.thairath.co.th/news/politic/1905700>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: <https://www.thaipost.net/main/detail/73714>

สมชัย แนะ 5 วิธีทางออก แก้รัฐธรรมนูญ ทำง่ายไม่ยุ่งยาก

วันที่ 7 สิงหาคม 2563



สมชัย อดีตกรรมการการเลือกตั้ง แนะ 5 วิธี ปมร้อน แก้รัฐธรรมนูญ ทำไมต้องแก้ – แก้รัฐธรรมนูญ ต้องแก้ตรงไหน – แก้รัฐธรรมนูญอย่างไร

7 ส.ค. 63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต รองประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า

ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ

- 1 รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นกลาง (ร่างมาเพื่อสร้างความได้เปรียบแก่พรรคการเมืองบางพรรค)
- 2 รัฐธรรมนูญที่ทำให้การเมืองย่ำแย่ (พรรคเล็ก และงูเห่าเต็มสภา การเมืองที่ต้องใช้กล้วย)
- 3 รัฐธรรมนูญที่สร้างความยากลำบากในการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป

ประเทศที่รัฐบาลเองยังทำตามไม่ได้)

- 4 รัฐธรรมนูญที่สร้างความขัดแย้งในสังคม (ประชาชนไม่ยอมรับกลไกที่ถูกออกแบบมา)
- 5 รัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชน (ประชาชนไม่มีสิทธิถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระ)

แก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ตรงไหน

- 1 เอาวุฒิสภา ที่คสช.แต่งตั้ง ออกไป (ไม่เอา 250 ส.ว.ที่ คสช.แต่งตั้ง)
- 2 แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ (แก้ปัญหาการคำนวณพิเศษ)
- 3 ทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (อะไรไม่เข้าทำก็ยกเลิก)
- 4 แก้ไขที่มา และ การถอดถอนองค์กรอิสระ (มีที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชน และประชาชนมีช่องทาง

ถอดถอน)

- 5 สร้างความชัดเจนในการกระจายอำนาจ และสิทธิทางการเมืองของประชาชน (เลิกรวมศูนย์ มีสิ่งที่จะต้อง

ดำเนินการและกำหนดการที่ชัดเจน)

แก้รัฐธรรมนูญอย่างไร

- 1 มีต้นเรื่องการเสนอญัตติจากทางใดทางหนึ่ง (ครม. ,ส.ส., ส.ส.+ ส.ว. หรือ ประชาชน 50,000 ชื่อ)
- 2 สร้างการรับรู้และฉันทามติจากประชาชน (ช่วยกันแชร์ ช่วยกันส่งเสียงต่างๆ)
- 3 ฝ่าด่านวุฒิสภาให้ได้ (ให้รู้ว่า ตัวเองเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ต้องการ)
- 4 มี สสร.เพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับ (เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นของประชาชน มีความเป็นกลาง)
- 5 หลังประชามติ ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งระบบ (ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ องค์กรอิสระ เริ่มต้นใหม่ ตามวิธีการ

ได้มาตามรัฐธรรมนูญใหม่

อ้างอิง: <https://www.brighttv.co.th/news/politics/somchai-constitution>

"เฉลิม"! ชง 3 ข้อ ทางออกประเทศนำ รธน.40 มาใช้ยุบสภาเลือกตั้งใน 60 วัน
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.44 น.



เฉลิม อยู่บำรุง ออกแถลงการณ์ เสนอ 3 ข้อทางออกประเทศไทย แก่รธน. -นำรธน.ปี 40 มาใช้-ยุบสภาเลือกตั้งใน 60 วัน มั่นใจ นศ.-ภาคธุรกิจ-ประชาชน เห็นด้วย

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกฯและแกนนำพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ คือ (1) ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2) นำรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทันที และ (3) ประยุทธ์ ยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน

ด้วยปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วิฤตรัฐธรรมนูญและวิฤตทางการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อภาวะเศรษฐกิจ ทрудหนักจนเกิดปัญหาปากท้องประชาชน และสิทธิเสรีภาพอย่างยิ่งยวด ถึงขนาดทุกข์ยาก ทุกข์เข็ญอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังปรากฏว่านักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงวุฒิสมาชิกหลายคน อีกทั้งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และสภาพของกลุ่มการเมือง เพราะสิ่งสำคัญทั้ง 2 ประการนี้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและนักการเมืองในขณะนี้กลายเป็นอุปสรรค ขัดขวางต่อการพลิกฟื้นและนำพาประเทศและประชาชนให้พ้นภาวะวิฤตเป็นอย่างยิ่งขณะนี้การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญก็เป็นที่น่ากังขาว่าได้ถูกกลุ่มที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไว้เขียนวางหมากค่ายกลไว้จนไม่อาจแก้ไขได้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างปกติ

ตั้งที่นานาประเทศเขาทำกัน ส.ว. ซึ่งไม่ใช่ผู้แทนปวงชนกับมีอำนาจและอิทธิพลสกัดกั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สร้างปัญหาต่อนักการเมืองให้อยู่ในสภาวะสูญญากาศ มุ่งตักตวงผลประโยชน์และไม่เป็นตัวแทนของปวงชนอย่างแท้จริง

ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเท่านั้น แต่ภาคประชาชนทุกส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยนำเอารัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ แล้วยุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ซึ่งทั้งสามประการนี้จะต้องกระทำโดยเร็วที่สุด

ข้าพเจ้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะผู้แทนประชาชนต่อเนื่องมาหลายสมัย เคยได้มีโอกาสบริหารกิจการบ้านเมืองมาหลายวาระและในฐานะนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญนิติศาสตร์คนหนึ่ง และที่สำคัญคือ ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนไทยที่สมควรรับใช้แผ่นดินเมื่อมีโอกาส จึงขอแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที

ข้อ 2. ให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวทันที

ข้อ 3. นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วันโดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง ข้าพเจ้าจะได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อ ดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2563 ซึ่งจะมีเพียง 3 มาตรา ดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีเนื้อความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ จากนั้นก็จะนำส่งให้ผู้นำฝ่ายค้านนำขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป

ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้านี้จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้าน และสนับสนุนอย่างหลากหลาย และกว้างขวาง ซึ่งข้าพเจ้าก็ประสงค์เช่นนั้น และยินดีอย่างยิ่งที่จะมีนักวิชาการนักการเมือง นักประชาธิปไตย นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากเราจะได้ใช้สตีไตร่ตรองให้ดีแล้วจะพบว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธีฉีกทิ้งด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเช่นกัน แล้ว คสช. ก็ใช้บทบาทที่ไม่มีกฎหมายรับรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 เป็นการชั่วคราวเช่นกัน แม้ว่าบ้านเมืองขณะนี้วิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิวัติเพื่อฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพื่อยกเลิก ฉบับปี 2560 นี้แล้วนำเอาฉบับปี 2540 มาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วจัดการเลือกตั้ง สามารถกระทำได้ทันที

หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ข้าพเจ้าขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระทำได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทำ ซึ่งย่อมต้องถือว่า กระทำได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า

“เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ดังนั้น การที่ข้าพเจ้าจะดำเนินการร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจนในที่สุดเสนอให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2563 ที่มีเพียง 3 มาตรา ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ และแน่นอนที่สุดย่อมเป็นวิธีการที่ดีกว่าและชอบธรรมกว่าการปฏิวัติแล้วฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญดังที่เมื่อปี 2557 ที่ คสช. ได้กระทำไป แล้วต่อมา คสช. ก็ทูลเกล้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2557 ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนจำนวนมาก เช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของ คสช. ที่กระทำไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ข้าพเจ้าตระหนักดีและมั่นใจว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าดังกล่าวมานี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งท่านมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งตัวแทนของท่านให้มาบริหารประเทศชาติ และในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันนำพาประเทศชาติ บ้านเมืองให้พลิกฟื้นฟื้นฟูอุปสรรคทั้งปวง ให้ประเทศไทยกลับเป็นอยู่หัวอยู่่น้ำและทุกคนอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด

อ้างอิง: <https://www.posttoday.com/politic/news/630154>

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

<https://www.newtv.co.th/news/62055>

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4663416

<https://www.thaipost.net/main/detail/73693>

"เฉลิม" ชง3ทางออกให้ประเทศ ใช้ "รธน.ปี40- นายกฯ ยุบสภา"

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.10 น.



วันที่ 7 ส.ค.63 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย (พท.) ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย มีใจความสำคัญว่า 1.ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 60 ทันทที 2.ให้นำเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวทันที 3.นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง

“ผมจะได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วม ฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 63 ซึ่งจะมีเพียง 3 มาตราดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีเนื้อความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ จากนั้นก็จะนำส่งให้ผู้นำฝ่ายค้านนำขึ้นกราบบังคมทูลทวงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

ทั้งนี้ ทราบดีว่า ข้อเสนอของตนจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้านและสนับสนุนอย่างหลากหลาย และกว้างขวาง ซึ่งตนก็ประสงค์เช่นนั้น และยินดีอย่างยิ่งที่จะมีนักวิชาการ นักการเมือง นักประชาธิปไตย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็น ต่อข้อเสนอนี้ โดยตนขอยืนยันว่า หากเราจะได้ใช้สตีไตร่ตรงให้ดีแล้ว จะพบว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธีฉีกทิ้งด้วย การปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเช่นกันแล้ว คสช.ก็ใช้ บทบาทที่ไม่มีการกฎหมายใครรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 เป็นการชั่วคราว เช่นกัน แม้ว่า บ้านเมืองขณะนี้วิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ตนก็ไม่ส่งเสริม ให้มีการปฏิวัติเพื่อฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพื่อยกเลิก ฉบับปี 60 นี้แล้วนำเอาฉบับปี 40 มาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วจัดการเลือกตั้งสามารถกระทำได้ที่

แถลงการณ์ระบุอีกว่า หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่า วิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60 ขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติ ว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระทำได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทำ ซึ่งย่อมต้องถือว่ากระทำได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นี้ ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”

ดังนั้นการที่ตนจะดำเนินการร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจนในที่สุดเสนอให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 63 ที่มีเพียง 3 มาตรา ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 5 และแน่นอนที่สุดย่อมเป็นวิธีการที่ดีกว่าและชอบธรรมกว่าการปฏิวัติแล้วฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญดังที่เมื่อปี 57 ที่คสช.ได้กระทำไป ซึ่งตนเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากเช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของคสช. ที่กระทำไปเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญดังกล่าว

“ข้าพเจ้าตระหนักดีและมั่นใจว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าดังกล่าวมานี้จะได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนทุกคน ซึ่งท่านมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งตัวแทนของท่านให้มาบริหารประเทศชาติ และในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันนำพาประเทศชาติบ้านเมืองให้พลิกฟื้นฟื้นฟูอุปสรรค ทั้งปวง ให้ประเทศไทยกลับเป็นอยู่ช้าวุ่นน้ำและทุกคนอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด” ร.ต.อ.เฉลิม ระบุ

อ้างอิง: <https://siamrath.co.th/n/175293>

"พรรคภูมิใจไทย"อบรมปลูกกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 19.49 น.



"พรรคภูมิใจไทย" อบรมปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ลุยลงพื้นที่ทั่วประเทศ 10 กิจกรรม เกษตรกรให้ความสนใจนับพันคน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 ที่พรรคภูมิใจไทย สำนักงานใหญ่พรรค เพื่อทลายทุกข้อจำกัด แบบ ไม่หยุดนิ่ง ได้จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์ แบบครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาต จนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งนี้มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย ได้ประสานงานเกษตรกรร่วมอบรมในการปลูกกัญชา โดยมี ดร.นายแพทย์ สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรผู้สนใจที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 70 คน เกษตรกรที่มาจากจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเรื่องกัญชาทางการแพทย์

ดร.นายแพทย์ สำเร็จ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยมี สมาชิกพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาสำหรับการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพื่อปากท้องพี่น้องประชาชน

"ต้องขอบอกว่าเป็นเดินทางเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่พรรคภูมิใจไทย ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกจริง การปลูกครั้งนี้ได้นำพี่น้องวิสาหกิจชุมชน มาร่วม MOU กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แนะนำเรื่องการออกแบบโรงเรือน รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตปลูก จนถึงการแปรรูป ว่าทำอย่างไร วันนี้พี่น้องประชาชนเข้าใจในการปลูกกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมมีข้อสงสัยซักถาม ทางเราได้อธิบายให้เข้าใจเรื่องนี้ทุกขั้นตอน กัญชาเสรีทางการแพทย์ปลูกได้แล้วเราไม่รอช้า กิจกรรมนี้จะมีการอบรมทั่วประเทศ และงบประมาณในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กัญชาทางการแพทย์ใครก็บอกว่าปลูกยาก แต่พรรคภูมิใจไทย ในเมื่อเราหาเสียงให้พี่น้องประชาชน เราทำได้และประชาชนเริ่มเข้าใจ ไม่มีอะไรยากถ้าเราศึกษาและเรียนรู้" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พรรคภูมิใจไทย จัดอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาต จนถึงการแปรรูป เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 ที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดพัทลุง และครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ รพ.สต. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย นับจำนวนผู้เข้าอบรม 10 พื้นที่ มีผู้ร่วมฟังการบรรยาย นับ 1,000 คน

อ้างอิง: <https://www.banmuang.co.th/news/politic/201764>

4 พรรคใหญ่ เปิดศึกผู้ว่าฯ กทม. CEO คนดัง-บิกีสีกากี ปะทะ นักเลือกตั้ง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 7.01 น.



คำประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ยืนยันว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น น่าจะมีในปีนี้ แต่ย้งรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ส่วนจะเลือกที่ไหน ตัดสินใจเอง

ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นค่อนข้างคึกคัก โดยเฉพาะสนาม กทม. หลังจากปรากฏข่าวลือไปทั่วสังคมการเมืองระยะหนึ่งว่า รัฐบาลจะเปิดให้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปลายปีนี้

เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. จ่อปีหน้า

ท่าว่า จากการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดทั้งขั้วรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ปรากฏตรงกันว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นอาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน ก่อนเมืองหลวง

แหล่งข่าวแกนนำพรรคพลังประชารัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ที่รู้ข่าวคราวในฝ่ายบริหารเป็นอย่างดีที่บอกว่า “จนถึงตอนนี้พรรคยังไม่มีการพูดคุยกัน สนาม กทม. น่าจะเลื่อนออกไป”

ส่วนอินไซด์ของพรรคเพื่อไทย ได้ยินเสียงกระซิบจากฝ่ายรัฐบาลว่า ต้นปี 2564 จะเปิดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อบจ. แล้วค่อยมาถึง ผู้ว่าฯ กทม. ในเดือนพฤษภาคม

ปากแหล่งข่าวจาก กกต. เก็งคำตอบจากรัฐบาลว่า เร็วที่สุดคือเดือนธันวาคม 2563 อย่างช้าไม่น่าจะเกิน มีนาคม 2564 แต่ กกต. กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งแล้ว

เพื่อไทยยังฝืนตลบ

ท่าว่า ศึกชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง เมื่อปรากฏข่าวว่า “เจ้าแม่ กทม.” คุณหญิงสุดา รัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย จะทิ้งหมวกผู้กำหนดทิศทางหัวขบวนแกนนำฝ่ายค้าน และตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

เสียงสะท้อนจากฝ่าย เจ้าแม่ กทม. บอกว่า เป็นเกมข่าวปล่อยจากยุ้งนาราคาญในพรรค จึงจับมือ “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค มาแถลงข่าวเชิญ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อดีตแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคมาลงสมัครในนาม กทม.

ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่า “ชัชชาติ” ขอลงเลือกตั้ง กทม. ในนามอิสระ โดยแนบเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอของครอบครัวได้

แต่ “คุณหญิงสุดา รัตน์” บอกว่า เพราะคุณชัชชาติเป็นทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค และถูกวางให้เป็น ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งแต่แรก เราต้องไปเชิญเขามาก่อน

ดังนั้น เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม มีการนัดประชุมภาค กทม. ที่โรงแรม SC Park ของตระกูลชินวัตร “วิชาญ มินชัยนันท์” อดีต ส.ส.กทม.เพื่อไทย ในฐานะประธานภาค มีการต่อสายไปถึง “ซัชชาติ” เชิญให้มาร่วมงานเลี้ยง แต่ไม่ได้รับคำตอบ

เบื้องต้นจะต่อสายนัดหมาย “ซัชชาติ” ไปเจรจากรอบอีกรอบตาม protocol หากถูกปฏิเสธอีก 1 รอบแผนตั้ง “ซัชชาติ” กลับพรรคเป็นอันจบ

ว่ากันว่า “เจ้าแม่ กทม.” เตรียมรายชื่อ “นักธุรกิจหนุ่ม” เป็นที่รู้จักในสังคมประมาณหนึ่งไว้ในกระเป๋าทาบเชิญไว้เป็นเบื้องต้น รอดูจังหวะสถานการณ์ ทิศทางการเมือง

อีกแผนหนึ่งเตรียมสร้างอีเวนต์เปิดรับสมัครผู้ว่า กทม.อย่างเป็นทางการ ดึงсинการเมืองให้หันกลับมามอง “เพื่อไทย”

อย่างไรก็ตาม เส้นทางเลือกตั้งผู้ว่า กทม.คนที่ 13 ยังพลิกได้หลายตลบ แคนดิเดตเพื่อไทยสุดท้ายอาจมีสิทธิพลิกมาที่ชื่อ “คุณหญิงสุภารัตน์” หนึ่งในนักการเมืองเชี่ยวชาญที่ดินได้ตลอดเวลา

“มาตามเตียร์” โคจรรอบกรุง

สำหรับ “พรรคพลังประชาชน” แกนนำรัฐบาลหวังที่จะชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ปิดช่องว่างการบริหารงานระหว่าง กทม.กับรัฐบาลแบบไร้รอยต่อ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ประธานยุทธศาสตร์ภาค กทม. ยืนยันว่า

“กทม.ต้องสู้แน่นอน โดยต้องดูกระแสของคน กทม.อยากได้อะไร ปัญหา กทม.เปลี่ยนไปเยอะมาก เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การจัดการขยะ การใช้พลังงาน เป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ผู้ว่าฯ กทม.ต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหา”

“ที่ผ่านมาชายผู้ว่าฯ กทม.คนเดียว แต่ กทม.เป็นเมืองใหญ่ ต้องดูทั้งทีม 1+4 แต่ละด้าน ชาญความเป็นทีมเวิร์ก มีรองผู้ว่าฯ กทม.ที่ครบเครื่อง เข้าใจปัญหาคน กทม. เป็นคนรุ่นใหม่”

แต่ดูเหมือนว่า การควานหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคพลังประชาชน จะไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนัก จนกระทั่งต้องถ่วงเวลาการคัดเลือกผู้ว่าฯ กทม.ออกไปเป็นปี 2564 ทั้งที่สนาม กทม. พลังประชาชนไม่ได้เป็นเบอร์สอง เพราะกวาด ส.ส.มากที่สุด 12 ที่นั่ง

ในกลุ่มแข่งขันมีชื่อ “มาตามเตียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้ากลุ่ม “ดาวฤกษ์” ใน พปชร. กำลังออกอีกชั้นการเมือง ควง “เดอะแก๊ง” ส.ส.ใน กทม. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวตั้งแต่ชอกชอยชุมชนแออัด ไปยังตลาดสด ยันคอนโดฯหรือใจกลางเมือง

ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเก็งกันว่า มีความพยายามรวบรวมกำลังพล ตั้งกลุ่มขึ้นมาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี แต่เมื่อยังต้องต่อคิวรอจากกวนขาใหญ่ในพรรค เป้าหมายชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม.จึงเป็นเป้าหมายที่ทดแทนกันได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวมาเรื่อยๆ ให้เห็นชื่อ “ทยา ทีปสุวรรณ” ภรรยาของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ ขึ้นมาเป็น 1 ในแคนดิเดตที่จะลงสมัครเก้าอี้ผู้ว่าฯในนามพรรคอีกคน

ปชป.จ่อทาบ “บิ๊กแป๊ะ”

ส่วนแชมป์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ครองเก้าอี้พ่อเมืองกรุงเทพฯมาตั้งแต่ยุคอภิรักษ์ โกษะโยธิน กระทั่งถึง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร แห่งวังสวนผักกาด ก่อนถูกอิทธิฤทธิ์มาตรา 44 จากคำสั่ง คสช.ปลดฟ้าผ่า เพราะทำคนกรุงผิดหวัง

เกมนี้ประชาธิปัตย์ในยุคที่มี “จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์” เป็นหัวหน้าพรรค ดูจะหืดขึ้นคอมมากกว่าครั้งไหน ๆ เพราะพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล ยังไม่มีผลงานเด่น เตะตาโหวตเตอร์ บุญการเมืองเก่า ๆ ก็ถูกใช้แทบไม่เหลือ

ความเคลื่อนไหวการหาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ปรากฏร่องรอยตั้งแต่กลางปี 2562 มีการทาบตาม CEO สายการบิน ไปจนถึงอธิการบดีคนรุ่นใหม่ ที่มีภาพเตะตาโซเชียลมีเดีย

ทั้ง “ธรรตพลฐ์ แบลเวลด์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไทยแอร์เอเชีย “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ศ.ดร.สุชัชวีร์” ที่เรียกกันทั่วไปว่า “อาจารย์เอ๋” ยอมรับก่อนหน้านี้ว่ามีแรงยุมากมายให้มาลงสนามผู้ว่าฯ กทม. แต่อาจปฏิเสธเพราะงานในหน้าที่ก็หนักแล้ว

ขณะที่ “ธรรตพลฐ์” ซึ่งมีสัมพันธ์อันดีกับ “กรณ์ จาติกวณิช” และเป็นคนสำคัญที่ “ยุ” ให้กรณ์ออกมา ก่อตั้งพรรคกล้า ตามคำบอกเล่าของ “อรรถวิรัช สุวรรณภักดี” เลขาธิการพรรค จึงตามไปเป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคกล้า มากกว่าค่ายประชาธิปัตย์

ดังนั้น ตัวเลือกหมายดูล่าสุดจึงมาอยู่ที่ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ มีกระแสข่าวว่าเทียบเชิญไปแล้ว เพราะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “บิ๊กแป๊ะ” จากการนำทีมลงพื้นที่ไปหยุดสถานการณ์สำคัญ ๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

ซึ่ง “บิ๊กแป๊ะ” ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกโซเชียล เป็นอันต้องจับตาว่า “บิ๊กแป๊ะ” จะเชย “เอส” หรือ “โน”

ก้าวไกลอุบชื่อแต่แยมสเป็ก

ปากพรรคก้าวไกล ที่มีคะแนนใน กทม.เป็นอันดับ 2 มี ส.ส.ถึง 9 ที่นั่ง ยังอุบชื่อว่าใครจะมาลงในนามพรรค แต่ “พีชา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล แยมสเป็กแคนดิเดตว่า 1.ต้องเป็นคนที่มีความก้าวหน้า พร้อมทั้งจะทำการเปลี่ยนแปลง 2.เข้าใจปัญหาประชาชน กทม.เป็นอย่างดี 3.ตั้งใจทำงาน มีนโยบายที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน ทว่ามีข่าวปรากฏอยู่เนือง ๆ ว่ามีการทาบ “ปี่” อริยะ พนมยงค์ อดีตผู้บริหารช่อง 3 และไลน์ ประเทศไทย มาลงชิงเก้าอี้พ่อเมืองกรุงเทพฯในครั้งนี้

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯที่คนรู้จัก-แต่ไม่สังกัดพรรค อาทิ “รสนา โตสิตระกูล” อดีตแกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. และเอ็นจีโอสายพลังงาน “ทอม เครือโสภณ” นักธุรกิจ-ล็อบบีสต์การเมือง ก็ประกาศจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เมื่อปลายปี 2562 เคยตามติด “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ช่วงเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2552

ชื่อ-ตัวเต็ง ผู้ที่ “คาดว่า” จะสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม.รับรองว่าดูเด็ดแน่นอน

อ้างอิง: <https://www.prachachat.net/prachachat-highlight/news-501803>

Footnote: เลือกตั้งซ่อมปากน้ำร้อนแรง เป้าหมายคือโค่น "อศิวเหม"

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12:14 น.



แม้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะขึ้นเหนือไปเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.ที่พิษณุโลก ตกแล้วหวนกลับมายังภาคกลางเปิดตัวผู้สมัคร นายก อบจ.ที่นนทบุรี

แต่ที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากกลับเป็นการลงพื้นที่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ หากเทียบอัตราความถี่อาจน้อยกว่าการลงพื้นที่ของบรรดา ส.ส.พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ว่าจะเป็ นายสุเทพ ชูนอัน ไม่ว่าจะเป็ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

เพราะว่าในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม อีก 2 วันข้างหน้าก็จะเป็นวันหยุดนบัตร์ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมที่เขต 5 สมุทรปราการ

กระนั้น การลงพื้นที่ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่สมุทรปราการ ก็เป็นการลงอย่างครบเซ็ตครบทีม ไม่เพียงแต่จะมี นายปิยบุตร แสงกนกกุล หากแต่ยังมี น.ส.พรรณีการ์ วานิช

สะท้อนให้เห็นว่าคณะก้าวหน้าเห็นความสำคัญของ"ปากน้ำ"

ไม่ว่าจะมองผ่านการเลือกตั้ง ส.ส. ระดับชาติ ไม่ว่าจะมองผ่าน การเลือกตั้งนายกอบจ.ระดับท้องถิ่น กรณีการลงพื้นที่ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณีการ์ วานิช ในพื้นที่สมุทรปราการต้องมองผ่านวิถีดำเนินในทาง "ยุทธศาสตร์"

แท้จริงแล้วก็คือการดำรง "ยุทธศาสตร์" ทางการเมืองอันเป็นความต่อเนื่องมาจาก "อนาคตใหม่"

เพียงแต่ว่าเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบในเดือนกุมภาพันธ์ ยุทธศาสตร์นี้จึงจำเป็นต้องแยกกันเดิน นั่นก็คือการเมืองระดับชาติ เป็นของพรรคก้าวไกล

ขณะเดียวกัน การเมืองระดับ"ท้องถิ่น"ก็ขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดด้วย "คณะก้าวหน้า" ดังที่เห็นจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เพียงแต่ในกรณีของปากน้ำ สมุทรปราการ มีลักษณะพิเศษ

เป็นลักษณะพิเศษที่ "คณะก้าวหน้า"จะต้องหนุนเสริมพลังให้กับ"พรรคก้าวไกล"ในเป้าหมาย"บ้านใหญ่"เดียวกัน

ความเป็นจริงนั้นก็คือ บ้านใหญ่ปากน้ำ ตระกูล"อศิวเหม"อยู่ในฐานะผู้กุมอำนาจ ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น

การกระหน้าเข้าใส่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ย่อมเท่ากับกระ หน้าเข้าใส่อำนาจของตระกูล"อศิวเหม"

โค่น"กรุง"จึงเท่ากับเป็นการโค่น"บ้านใหญ่"

อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4663066

วิเคราะห์การเมือง - เลือกตั้ง ปากน้ำ ยุทธศาสตร์ อนาคตใหม่ ก้าวไกล ก้าวหน้า
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 07.04 น.



เลือกตั้ง ปากน้ำ - หากมองจากจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกล เลือกตั้งเขต 5 ปากน้ำเหมือนกระดานหก เป็นกระดานหกในทางการเมืองที่พรรคก้าวไกลต้องการเอาชนะ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีตส.ส.ซึ่งเป็นผู้สมัครในนามพรรคพลังประชารัฐให้ได้หรือถึงไม่ชนะ

แต่ก็ต้องการวัดคะแนนและความนิยม

1 เป็นความนิยมจากฐานคะแนนเดิมของพรรคอนาคตใหม่ที่ได้มากกว่า 3 หมื่น 1 เป็นความนิยมจากฐานคะแนนเดิมของพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่ง

2 ฐานนี้ก็เพื่อไปชิงชัยจาก นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก

จะเข้าใจใน“เป้าหมาย”นี้ของพรรคก้าวไกล ต้องมอง 2 การเคลื่อนไหวประกอบ

1 ย่อมเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลเองที่สะท้อนให้เห็นจุดเด่นของการลงพื้นที่อย่างถี่ถ้วนและต่อเนื่องทั้งจากตัวผู้สมัครและจากบรรดา ส.ส.

นับระยะแล้วไม่มีพรรคใดเทียบของพรรคก้าวไกลได้

ขณะเดียวกัน 1 ย่อมเป็นการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าที่น่าโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกอบจ.สมุทรปราการ

เหตุใดจึงเน้นก่อนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมเป็นพิเศษ

แท้จริงแล้วเป้าของพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า คือตระกูล“อัสวเหม”

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก และพรรคพลังประชารัฐ เสมอเป็นเพียง“ทางผ่าน”ในทางการเมือง ความต้องการแท้จริงอยู่ที่การแตะไปยังอิทธิพลของ“บ้านใหญ่”

นี่คือยุทธศาสตร์แท้จริงในทางการเมือง

ไม่ว่าผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พรรคก้าวไกลจะชนะหรือจะแพ้ แต่นี่คือการวางรากฐานให้กับอนาคต

ทั้งเลือกตั้ง“ท้องถิ่น” และเลือกตั้ง “ระดับชาติ”

การเมืองของพรรคอนาคตใหม่มิได้เป็นเรื่องเฉพาะกิจหากแต่เป็นเรื่องระยะยาว

แม้ชะตากรรมของพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบ แต่ยุทธศาสตร์นี้ก็สืบทอดมาyingพรรคก้าวไกล และสานต่ออย่างเข้มข้นโดยคณะก้าวหน้า

ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่กลัวการพ่ายแพ้ มุ่งสู่เป้าหมายแน่วแน่ มั่นคง

อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4666567

บุคคลแนวหน้า...มือปราบ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 02.00 น.

ถืออยู่ในมือท่านฉบับนี้คือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไป ตรงมา...กน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่คือ ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็น รองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง สุปพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชวี่ เป็นรองนายกฯ และรมว.พลังงาน อนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน...

ทุกภาคส่วนขนานรับ ให้กำลังใจรัฐมนตรีใหม่เร่งมือทำงานช่วย นายกฯลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...

ไฟท์สไปท์ที่โฆษกรัฐบาล เมื่อ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ขยับไปเป็น รมช.แรงงาน ก็มีการคาดเดาไว้ 2 ราย ที่จะเข้าไปเสียบแทน คือ อนุชา บูรพชัยศรี กับ ธนกร วังบุญคงชนะส่วนตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรี ก็คงเห็นโฉมในเร็วๆ นี้ด้วย...

ฝนกระหน่ำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เริ่มเพลาๆ อีกทั้ง วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แย้มว่าที่ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดทางรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้น ก็ต้องเสียงบประมาณสำหรับการทำประชามติ กว่า 3,000ล้านบาท...

กต. ก็ต้องจัดทำกฎหมายประชามติ เพราะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวหนทางยังอีกยาวไกล...

ก็ยังไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือไม่ ถ้าเริ่มที่แก้ ม.256 ก็ต้องทำประชามติ นำไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ร่างเสร็จแล้ว ก็ต้องทำประชามติอีกต้องใช้เงินภาษีของประชาชนหลายเดี๋ยงครับ...

มีคำถามต่อว่ามีใครอยากเสียภาษีเพื่อนำไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ คำตอบเหมือนกันคือ NO...

แล้วกลุ่มที่เรียกร้องจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งภาคนักศึกษา ภาคผู้แทน จะกล้าลงขันตั้งเป็นงบประมาณหรือไม่คำตอบคือ NO...

เอาแค่ง่ายๆ ขอเรียกร้องให้ยุบสภา สส.ปัจจุบัน ยังไม่มีใครกล้าเสนอโปรแกรมดังกล่าว ยกเว้น กลุ่มผู้แทน สอตททำงานอยู่นอกสภา...

ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันจริงๆ ต้องไปถามมีชัย ฤชุพันธุ์ อานันท์ ปันยารชุน ว่าท่านยังไหวอยู่หรือเปล่า เพราะ 2 ท่านนี้ นั่งหัวโต๊ะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอด...

ช่วงวิกฤติโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ส่วนราชการหลายแห่งอยู่ในอาการเนือยๆเพราะต้องเจียดงบประมาณประจำไปช่วยแก้ไขปัญหาโควิด-19จนทำให้ศักยภาพของหน่วยงานนั้นเกิดอาการการ์ดตก...

ยกตัวอย่างเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน ประเด็นการขยายและได้รับการควบคุม ที่สหภาพยุโรปเพิ่งจะปลดใบเหลืองของไทยออกไปแล้ว...

ล่าสุดข่าวว่าการ์ดตกจริงๆ ถึงขั้น“บ๊ักป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องของบฯจาก ครม.171 ล้านบาท เอาไปเติมกำลังภายในห้ามการ์ดตก ประเดี่ยวสหภาพยุโรปจะหาเรื่องแจกใบเหลืองอีก และกระทบต่อการส่งออกสินค้าอย่างอื่น...

สุดท้ายฝีมือคนไทยใน บริษัทเอ็กโกจำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่มีการแต่งตั้ง เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ลูกหม้อกฟผ.เข้าไปเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ลุยงานไปตั้งแต่เดือนที่แล้วศิริฝีมือ และความหล่อซันเทพ...

ทั้งโจววิสัยทัศน์ ประกาศเดินหน้าดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร...

ล่าสุดที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ลุยจัดตั้งและดำเนินการกิจการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตอีอีซี เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ตลอดจนให้บริการสาธารณูปโภค กว่า 10 โปรแกรม...

เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ คือใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าระยอง ก็ต้องรื้อถอนโรงไฟฟ้า

ในปัจจุบันออกไปที่ไม่กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าเพราะมีเครื่องช่ยมากมาย...

คนวงในยืนยันว่าเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ มีจุดมุ่งหมายที่จะสานต่อนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรที่จะเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ฯลฯ...

แต่มีคนสะกิดมาว่า ทีโออาร์ รื้อถอน ระบายเครื่องจักรเครื่องจักรเก่าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มีกำลังผลิต 1,200 เมกะวัตต์ จำนวน 12 ชุดที่ จ.ระยอง นั้น ยังหละหลวม อยู่บ้าง...

เพราะงานนี้ต้องใช้เทคนิคและผู้เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทาง ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน...

พอรู้ข่าวเรื่องนี้ปุ๊บ ทาง เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ สั่งตั้งคณะทำงานเข้าไปตรวจสอบทันที เพื่อปิดช่องโหว่สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้นและสังคมในลำดับถัดไป...

ส่งท้ายยังหวาดเสียวอยู่ กรณีจากเหตุระเบิดครั้งรุนแรงที่ทำเรือไฮฟา ในกรุงเบรุตประเทศเลบานอน มีคนตายร้อยกว่าศพ สาเหตุมาจากสารเคมี “แอมโมเนียมไนเตรท” น้ำหนัก 2,750 ตันที่สะสมไว้ที่ท่าเรือเกิดตุนสนั่น ขึ้นมา...

หันไปดูท่าเรือในประเทศไทย ไม่รู้จะเก็บสารมรณะ ไว้บ้างหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปตรวจสอบด่วน...

อ้างอิง: <https://www.naewna.com/politic/columnist/44896>

คำขานรับในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ คำขานรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.52 น.



หากแม้กระทั่ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ซึ่ง “กบดาน” อย่างยาวนานในทางการเมืองยังออก “แถลงการณ์” เพื่อมีส่วนร่วมกับการปรับแต่ง ระเบียบและโครงสร้างทางการเมืองใหม่ ก็ต้องยอมรับแล้วว่า กระแสแก้ไขรัฐธรรมนูญอันปลักรุนมาจาก “เยาวชนปลดแอก” สามารถ “จุดติด” แล้วอย่างบริบูรณ์

ทั้งนี้ได้ “จุดติด” อย่างธรรมดา หากดำเนินไปอย่าง “เร่งเร็ว” ความพยายามของรัฐบาลในการเคลื่อนไหวผ่าน ไม่ว่าจะคณะกรรมการการศึกษา วิธีการ แก้ไข ไม่ว่าจะ คณะกรรมการรับฟัง นักเรียน นิสิตนักศึกษา

ซึ่งแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงกับมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าไปประสานงานร่วมและพิจารณาตนจะเข้าร่วมรับฟัง

ก็อาจเป็นเรื่องอดีตอด ล่าช้าและสามารถดูมองว่าเตะถ่วง ซึ่งใช้เวลาได้อย่างง่ายดาย

ปมแห่งการซื้อเวลา ทอดยาวออกไปนี้แหละอ่อนไหวอย่างยิ่ง

เป็นความอ่อนไหวที่ชวนให้ผู้คนนึกถึงบทเพลง “เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่ดังามจะคืนกลับมา” ซึ่งเคยกระหึ่มหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

ประสานกันไปกับการเตะถ่วงในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญจาก “ปฏิญญา” ฉบับแล้วฉบับเล่า

จากเมื่อปี 2558 กระทั่งถึงปี 2560

และจากเดือนเมษายน 2560 กว่าจะได้เลือกตั้งตามคำมั่นสัญญาก็เนิ่นนานจนมาถึงเดือนมีนาคม 2562

ตรงนี้ต่างหากที่จำหลักอย่างหนักแน่นในความคิดประชาชน

คำประกาศจาก “ปฏิญญาโตเกียว” จึงปรากฏ “ปฏิญญา นิว ยอร์ด” ในที่ประชุมสหประชาชาติ เลพะลาดพาดมาถึง “ปฏิญญาทำ เนียบขาว”

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น “ภาพลักษณ์” จากปี 2557 ถึงปี 2562

มาพร้อมกับบทเพลง “เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่ดังามจะคืนกลับมา”

ผลที่เห็นและเป็นอยู่ก็คือ ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญจากเดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศและบังคับใช้เดือนเมษายน 2560 จาก นั้นก็เลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562

แต่พอถึงเดือนกรกฎาคม 2563 กระหึ่มแห่งเสียงเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็อีกทีก็กักก้อง

คำขานรับจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงน่ากังขาอย่างยิ่ง

อ้างอิง: https://www.matichon.co.th/politics/news_2298563